
                अताराांकित प्रश्नोत्तराांची बासष्ठावी यादी 

महाराष्र ववधानसभा 
 

ततसरे अधधवेशन, २०२१ 
___________ 

 

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
 

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

 

म ांबईतील खाजगी प्राथममि शाळाांमधील मशक्षि/मशक्षिेत्तर िममचारी  
वेतनापासनू वांधचत असल्याबाबत 

 

(१)  ५८१ (०८-०४-२०२०).   श्री.स तनल प्रभ ू (ददांडोशी) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
u 

(१) मुींबई महापाललका हद्दीतील खाजगी सींस्थाद्वारा चालववण्यात येणाऱ्या शाळाींना शालेय 
लशक्षण ववभागाच्या अधिकाऱ्याींनी आयुक्त, महानगरपाललका याींना ५० ्क्के शासकीय अनुदान न 
देण्याबाबतच्या सन २००४ च्या शासन ननणणयात कोणताही बदल झाला नसल्याच े लेखी पत्र 
पाठवल्यामळेु मुींबईतील समुारे १०४ खाजगी प्राथलमक शाळा मिील ५०० हून अधिक लशक्षक व 
लशक्षकेत्तर कमणचारी याींना वेतनापासून वींधचत राहावे लागले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लशक्षण हक्क अधिननयम २०११ मिील ननयम ४ मिील तरतुदीच्या अनुषींगान े
राज्य शासनान े ननगणलमत केलेल्या ददनाींक ७ जुलै, २०१५ रोजीच्या शासन ननणणयाची तात्काळ 
अींमलबजावणी करणे तसचे १०४ खाजगी प्राथलमक शाळाींना ५० ्क्के अनुदान उपलब्ि करून 
देणेबाबत शासनान ेकोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, तसेच ककती कालाविीत सदरहू 
ननणणयाची अींमलबजावणी शासनाकडून करणे अपेक्षक्षत आहे. 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 

प्रा. वर्ाम गायिवाड (१६-९-२०२१) : (१) व (२) बहृन्मुींबई महानगरपाललका के्षत्रातील सन २००१ 
पयतंच्या खाजगी प्राथलमक शाळाींना राज्य शासनाकडून ५०% व बहृन्मुींबई महानगरपाललकेकडून 
५०% अनुदान देण्यात येत.े 
     तथावप, सन २००१-०२ या शैक्षणणक वषाणपासून बहृन्मुींबई महानगरपाललकेने त्याींच्या के्षत्रात 
मान्यता ददलेल्या खाजगी प्राथलमक शाळाींचे अनुदान यापुढील कालाविीत राज्य शासनाच्या 
अनुदानासाठी ग्राह्य िरले जाणार नसल्याबाबत शालेय लशक्षण ववभागान ेददनाींक १३/०१/२००४ 
रोजी महानगरपाललकेस कळववले आहे. 
     शासन ननणणय ददनाक ७/७/२०१५ नुसार, महानगर पाललकेतील शाळाींना ५० ्क्के 
अनुदानासाठी ग्राहय िरण्याचा  ननणणय घेतला आहे. तथावप, ददनाींक १३ जानेवारी, २००४ नींतर 
मुींबई महानगर पाललका के्षत्रातील ववनाअनुदाननत तत्वावर प्रथम मान्यता ददलेल्या  खाजगी 
प्राथलमक शाळाींना अनुदान मींजूर करता येत नसल्याच े शासनाच्या ददनाींक २२/३/२०१७ व  
दद.१०/७/२०२० च्या पत्रान्वये स्पष् करण्यात आले आहे. तसेच बालकाींचा मोफत व सक्तीच्या 
लशक्षणाचा हक्क अधिननयम, २००९ मिील तरतूदीनसुार  प्राथलमक लशक्षणाची जबाबदारी ही 
स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींची देखील आहे.  
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
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अिोला जजल्हयातील सवोपचार रुग्णालयात अप रे मन ष्यबळ असल्याबाबत 
 

(२)  १२७१ (१३-०४-२०२०).   श्री.गोवधमन माांगीलाल शमाम (ऊर्म ) लालाजी (अिोला 
पजश्चम) :   सन्माननीय वैद्यिीय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
u 

(१) अकोला जजल् हयातील सवोपचार रुग् णालयासाठी भारतीय आयुववणज्ञान पररषदेच् या मानकानुसार 
२ हजार २३६ कमणचा-याींची आवश् यकता आहे, मात्र मींजुर आकृतीबींिानुसार केवळ ७७३ कमणचारी 
(३० ्क् के मनुष यबळ) कायणरत असल्याच ेददनाींक ९ डडसेंबर, २०१९ रोजी वा त् यासमुारास 
ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर रुग् णालयात अपुऱ्या मनुष यबळामळेु चाींगली रुग् णसेवा लमळत नसल्याच े
ननदशणनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त रुग्णालयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. अममत ववलासराव देशम ख (२२-०६-२०२१) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, अकोला येथे २०० ववद्याथी प्रवशे क्षमतेकररता 
आवश्यक पद ननमाणण करण्याबाबत सींचालक, वैद्यकीय लशक्षण व सींशोिन याींच्या कडून प्रस्ताव 
प्राप्त झाल्यावर ननयमानुसार पुढील कायणवाही करण्यात येईल. प्रसींगत: कें द्र शासन पुरस्कृत 
प्रिानमींत्री स्वास््य सुरक्षा योजना (PMSSY-III) अींतगणत अकोला, औरींगाबाद, लातूर आणण 
यवतमाळ या शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालयाींत अनतववशेषोपचार रुग्णालयाकरीता शासन 
ननणणय दद. ०८.०१.२०२१ अन्वये प्रथम ्प्प्याकरीता ८८८ पदे ननमाणण करण्याकरीता शासनाची 
मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. त्यामध्ये शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय, 
अकोला येथील ववशेषोपचार रुग्णालयासाठीच्या २२३ पदाींचा समावशे आहे. तसेच उवणरीत पदे 
ननमाणण करण्याची कायणवाही सुरु आहे. 

___________ 
 

 

धाड (ता.जज.ब लढाणा) येथील बस स्थानिाची झालेली दरूवस्था 
 

(३)  १५६९ (०८-०४-२०२०).   श्रीमती श्वेता महाले (धचखली) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
u 

(१) िाड (ता. धचखली, जज. बुलढाणा) हे गाव अत्यींत महत्वाचे असनू या गावाला ववदभण तसेच 
मराठवाडयातील अनेक खेडी लागून आहेत तसेच या गावात पररसरातील मुख्य बाजारपेठ असून 
बुलढाणा-औरींगाबाद रस्त्यावरील प्रमुख मध्यवती दठकाण आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, येथील बसस्थानाकाची दरुवस्था झालेली असल्यान ेबसस्थानक ववकासासाठी ननिी 
उपलब्ि करुन द्यावा अशी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी ददनाींक २० डडसेंबर, २०१९ रोजी 
वा त्यासमुारास लेखी पत्राद्वारे नागपूर येथे मा. मुख्यमींत्री याींनी घेतलेल्या आढावा बैठकी दरम्यान 
केली, हे ही खरे आहे काय , 
(३) असल्यास, शासनाने या प्रकरणी कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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अॅड. अतनल परब (१५-०९-२०२१) : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
   स्थाननक लोकप्रनतननिी याींचे मागणीचे लेखी पत्र प्राप्त झालेले नाही. 
(३) सदर बसस्थानकावर ३ फला्, वाहतूक ननयींत्रण कक्ष, उपहारगहृ, रसवींतीगहृ, केशकतणनालय, 
जेनेररक, पासणल व्यवस्था, प्रवाशाींकरीता मुतारी, प्रनतक्षालय, आसन व्यवस्था, वपण्याचे पाणी इ. 
सुवविा उपलब्ि आहेत.  नुकतेच बसस्थानकाच्या रींगरींगो्ीचे काम पूणण झालेले आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
 

गणेशपेठ आगार, नागपूर येथे डडझलेचा तनमामण झालेला त टवडा 
 

(४)  १६४२ (२३-०४-२०२०).   अॅड.आमशर् जयस्वाल (रामटेि) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
u 

(१) गणेशपेठ, नागपूर येथ ेडडझलेच्या तु्वडयामुळे आगारातील जवळपास १०० बसफेऱ्या ददनाींक 
९ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासमुारास रद्द करण्यात आल्या होत्या, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खासगी बसेसना याचा फायदा लमळावा याकररता जाणीवपूवणक ववभागीय ननयींत्रक 
कायाणलयाकडून डडझले सींपण्यापूवी ॅ्ंकर आरक्षक्षत करण्यात येत नसल्याचेही ननदशणनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास बसफेऱ्या रद्द केल्याने प्रवाशाींना झालेल्या गैरसोयीस व महामींडळाच्या झालेल्या 
आधथणक नुकसानीस जबाबदार अधिकारी/कमणचाऱ् याींवर शासनान े कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
अॅड. अतनल परब (०८-०७-२०२१) : (१) अींशत: खरे आहे. 
   डडझले अभावी दद.०९.०१.२०२० रोजी ११ फेऱ्या रद्द करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच, 
दद.१०.०१.२०२० रोजी ३८ व दद.१२.०९.२०२० रोजी १२ अशा एकूण ६१ फेऱ्या रद्द करण्यात 
आलेल्या आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) वरील मागाणवरील रद्द करण्यात आलेल्या फेऱ्या ह्या जास्त वारींवाररता असलेल्या मागाणवरील 
असल्यामळेु प्रवाशाींच्या वाहतूकीची गैरसोय झालेली नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
 

 राष्रसांत त िडोजी महाराज ववद्यापीठ, नागपूर येथील प नम मल्याांिन श ल्ि परत िरण्याबाबत 
 

(५)  १७६५ (०६-०४-२०२०).   अडॅ.आमशर् जयस्वाल (रामटेि), श्री.ववनोद अग्रवाल (गोंददया), 
श्री.ववजय रहाांगडाले (ततरोडा), श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजजवडा) :   सन्माननीय उच् च व 
तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
u 

(१) राषरसींत तकुडोजी महाराज ववद्यापीठ, नागपूर येथील पुनमुणल्याींकनामध्ये गुण वाढल्यान े
ननयमानुसार पुनमुणल्याींकन शुल्क परत करण्यात येते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मादहतीचा अधिकार अधिननयम अींतगणत पुनमुणल्याींकन कक्षाच ेशुल्क परत न 
करण्याबाबत कोणतेही आदेश/ननदेश प्राप्त नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास राषरसींत तकुडोजी महाराज नागपूर ववद्यापीठान ेमागील ३ वषाणत एकूण ककती 
ववद्या्यांना पुनमुणल्याींकन शुल्क परत केले, 
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(४)  असल्यास, ववद्या्यांना पुनमुणल्याींकन शुल्क परत करण्याबाबत ववद्यापीठाकडून कोणती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 

श्री. उदय सामांत (१६-०९-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. याबाबत ववद्यापीठामाफण त प्रकिया सुरु आहे. 
(३) व (४) शुल्क परत करण्याबाबत ववद्या्यांकडून / महाववद्यालयामाफण त कोणतेही आवेदन 
प्राप्त न झाल्यामळेु प्रश्न उद्भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
 

वसांतराव नाईि मराठवाडा िृवर् ववदयावपठातील भरती प्रकियेत झालेला गैरप्रिार 
 

(६)  २११७ (०३-०४-२०२०).   श्री.स रेश वरप डिर (पाथरी) : सन्माननीय िृर्ी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
u(१) वसींतराव नाईक मराठवाडा कृवष ववदयावपठातील कामाींची ववभागणी करुन ननयमबाहय 
पध्दतीने ववदयावपठ प्रशासनाने मजीतील गुते्तदाराींना कामाच ेवा्प केले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, वसींतराव नाईक मराठवाडा ववद्यावपठातील प्रकल्पग्रस्ताच्या सन २००९ मिील 
जादहरातीमि ेवगण-४ व  वगण- ३ च्या नोकर भरतीमध्ये ननवड सलमतीच्या सहया स्कॅन करून १३० 
लोकाींना ननयम बाहय जास्तीच ेगुण प्राप्त असणाऱ्या उमेदवाराींना डावलून कमी गुण िारकाींना 
ननयुक्त्या देऊन ववद्यापीठ प्रशासनाने गैरप्रकार केला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उच्च न्यायालयाच्या याचीका िमाींक ३४८९ ददनाींक १३ ऑगस््, २०१९ रोजीच्या 
आदेशान्वये गुणवत्ता िारकाींना ननयुक्त्या देण्याचे आदेश असताींना ही नातेवाईक नोकरीस 
असल्याच े कारण दाखवून डावलले, परींतू ८० जणाींचे नातेवाईक नोकरीस असताींनाही त्याींना 
ननयुक्त केले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यानसुार चौकशीत दोषी आढळून 
आलेल्या सींबींधिताींवर शासनान ेकोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. दादाजी भ स े(११-०५-२०२१) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
     कु्ुींबातील व्यक्तीस प्रकल्पग्रस्त कोट्यातून यापूवी ननयुक्ती ददलेली असल्यामुळे त्याींना 
पुनवणसन कायद्यामिील तरतूदीनसुार ननयुक्ती देता येत नाही अशी लशफारस ननवड सलमतीन े
केली आहे. त्यामुळे उक्त प्रकरणी मा.न्यायालयाच्या ननकालाच्या अनुषींगान े याधचकाकत्याणस 
ववद्यापीठ सेवेत नामननदेशनान ेननयुक्ती देता येत नाही, असे कळववण्यात आलेले आहे. 
(४) सदर प्रकरणी जजल्हाधिकारी, परभणी याींनी ददलेल्या अहवालाच्या अनुषींगान ेमहाराषर कृवष 
लशक्षण व सींशोिन पररषद, पुणे याींना तपासणी करून फेर अहवाल सादर करण्याबाबतच्या सूचना 
ददलेल्या होत्या तरी, सदरचा अहवाल प्राप्त झाला असून त्यावर शासन स्तरावर कायणवाही सुरू 
आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
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मलिाप र (जज.ब लढाणा) येथील राज्य पररवहन ववभागाच्या बसेस िालबाह्य झाल्याबाबत 
 

(७)  २२६१ (०८-०४-२०२०).   श्री.राजेश एिड े(मलिापूर) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
u(१) मलकापूर, (जजल्हा बुलढाणा) येथील राज्य पररवहन ववभागाच्या आगारातील सुमारे २० बसेस 
कालबाह्य झाल्या असल्याची बाब माहे नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशणनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, कालबाह्यतेमुळे कमी झालेल्या बस गाड्या मलकापूर आगारातून प्रवाशाींसाठी 
उपलब्ि करून न ददल्यान ेबसन ेप्रवास करणारे प्रवासी आपला जीव िोक्यात घालून खाजगी 
वाहनान ेप्रवास करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
त्यानुसार प्रवाशाींची होणारी गैरसोय ्ाळण्याच्या अनुषींगाने मलकापूर जजल्हा बलुढाणा या 
आगारात नवीन बससे उपलब्ि करून देण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

अॅड. अतनल परब (१५-०९-२०२१) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) मलकापूर आगारातील जुन्या/कालबाह्य झालेल्या ४ बसेस मोडीत काढण्यात आलेल्या असून, 
नवीन ३ व एम.एस.िातुमध्ये पनुबांिणी केलेल्या ७ अशा एकूण १० बसेसचा पुरवठा करण्यात 
आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

बल्लारपूर (जज.चांद्रपूर) येथ ेिृर्ी उत्पन्न बाजार सममतीद्वारा 
बारीि धानाची खरेदी िरण्याबाबत 

 

(८)  २७९८ (०३-०४-२०२०).   श्री.स धीर म नगांटीवार (बल्लारपूर) :   सन्माननीय पणन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
u 

(१) बल् लारपूर (जज.चींद्रपूर) येथील कृषी उत् पन् न बाजार सलमतीद्वारा बारीक िानाची खरेदी 
करण् याबाबत प्रशासक कृषी उत् पन् न बाजार सलमती, पोंभुणाण (जज.चींद्रपरू) याींना वविानसभा सदस्य, 
बल्लारपूर याींनी ददनाींक ३ जानेवारी, २०२० रोजी वा त् या समुारास लेखी ननवेदन ददले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. शामराव ऊर्म  बाळासाहेब पाटील (२२-०९-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) िानाला हींगाम २०१९-२० साठी रु.१८१५ प्रनत जक्वीं्ल ककमान आिारभूत ककीं मत देण्यात आली 
होती. तसेच रु.५०० इतका बोनस ददल्यामुळे िानाची रु.२३१५ प्रनतजक्व ी्ंल या दराने महाराषर 
राज्य सहकारी आददवासी ववकास महामींडळा माफण त पोंभूणाण येथ ेदद.१५/११/२०१९ पासून सािारण 
व बारीक िानाची खरेदी केली जात होती. महामींडळामाफण त पोभणूाण खरेदी कें द्रावर २०२४.२२ 
जक्वीं्ल िानाची  रू.२,३१५ प्रनतजक्वीं्ल दराने खरेदी करण्यात आली आहे. खुल्या बाजारात 
महामींडळाने खरेदी केलेल्या दराइतका भाव लमळत नसल्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार सलमती 
याडाणत िानाची आवक झाली नाही. त्यामुळे बाजार सलमतीच्या याडाणत िानाची खरेदी-वविी झाली 
नाही. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
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राज् य पररवहन महामांडळाच् या बससेमध् ये आवश्यि त्या स धारणा िरून  
िममचाऱ याांच् या मागण् याची प तमता िरण् याबाबत 

 

(९)  २८०४ (०९-०४-२०२०).   श्री.स धीर म नगांटीवार (बल्लारपूर) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
u 

(१) राज् य पररवहन महामींडळाच् या बसेसमध् ये आवश् यक त्या सुिारणा करून प्रवाशाींना योग् य 
सुवविा उपलब् ि करून देण् याबाबत तसेच एस.्ी. कमणचाऱ् याींच् या मागण् याींची पुतणता करण् याबाबत 
वविानसभा सदस्य, बल् लारपूर याींनी ददनाींक ३० डडसेंबर,२०१९ रोजी वा त् या सुमारास लेखी ननवेदन 
सादर केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय व त्यानुसार कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे.  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 

 
अॅड. अतनल परब (१६-०९-२०२१) : (१) होय. 
(२) राज्य पररवहन वाहनाींची वेगमयाणदा शासन िोरणानसुार ८० कक.मी.प्रनत तास इतकी आहे. सवण 
वाहनाींना इलेक्रीक हॉनण बसववण्यात आले असनू, त्याींच ेररडीींग सरुु आहे. महामींडळात १६१५२ 
मींजूर ननयताींकरीता १८,४७२ वाहने उपलब्ि आहेत. सरळसेवा भरती २०१६-१७ अींतगणत राज्य 
पररवहन महामींडळामध्ये सहाय्यक (मकॅननकल) पदाच्या ३२९३ ररक्त जागाींपकैी २७०४ 
उमेदवाराींना नेमणूका देण्यात आल्या आहेत. २१ जजल्हयाकरीता चालक तथा वाहक पदाच्या ८०२२ 
ररक्त जागाींसाठी सरळसेवा भरतीद्वारे अींनतम ननवड यादीवरील ४२२८ उमेदवाराींपकैी २७५३ 
उमेदवाराींना सेवापूवण प्रलशक्षण सुरु आहे. 
    सन २०१५-१६ ते २०१९-२० या कालाविीत ४३९५ नवीन बससेचा वाहन ताफ्यात समावेश 
केला असून ४३९९ बसेस मोडीत काढण्यात आलेल्या आहेत. 
    गडधचरोली ववभागातील ३ आगाराींसाठी २३९ ननयताींसाठी २५४ बसेस सुजस्थतीत उपलब्ि 
आहेत. 
    महामींडळाच्या सवण ववभागाींकडून गाडयाींच्या सु्या भागाींच्या खरेदी करीता खरेदी आदेश 
प्रसारीत करुन सु्े भाग उपलब्ि करुन देण्यात येत ेव त्याचा पुरेसा साठा ठेवण्यात येतो. ग्रामीण 
व दगुणम भागातील प्रवाशाींच्या सोयीकरीता महामींडळाच्या वाहन ताफ्यात ्ा्ा व मदहींद्रा 
बनाव्ीच्या १९२ बससे उपलब्ि आहेत. 
   राज्य पररवहन सेवाननवतृ्त आणण स्वेच्छासेवाननवतृ्त अधिकारी/कमणचारी व त्याींच्या पती / 
पत्नीस दद.०१.०६.२०१८ पासनू सहा मदहन्याचा मुदतीचा मोफत प्रवास पास देण्यात आला आहे. 
कामगार करारातील तरतूदीनसुार तसेच शासनाने ददलेल्या ननकषाप्रमाणे आददवासी, 
अनतसींवेदनशील, नक्षलग्रस्त भागात कायणरत असणाऱ्या कमणचाऱ्याींना प्रोत्साहन भत्ता ददला जातो. 
सुिाररत वेतनशे्रणीनुसार कमणचा-याींच्या मूळ वतेनात वाढ देण्यात आली आहे. 
     राज्य पररवहन महामींडळाच्या कायणके्षत्रातील ववववि आगार/ बस स्थानकाींमध्ये चालक / 
वाहक ववश्राींतीगहृाची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. ग्रामीण भागात मुक्कामी राहणाऱ्या 
बसेसमध्ये चालक/वाहकाींना झोपण्याकरीता सुवविा उपलब्ि केलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
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म क्ताईनगर (जज.जळगाांव) शहरातील बस आगारातील व्यापारी सांि लाबाबत 
(१०)  ३१६४ (०८-०४-२०२०). श्री.चांद्रिाांत (भाऊ) तनांबाजी पाटील (म क्ताईनगर) :   सन्माननीय 
पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
u(१) मुक्ताईनगर शहर (जज. जळगाींव) हे जवळपास ९० ्क्के पुनवणलसत असल्याने तेथे कोणतेच 
व्यापार सींकुल नसल्याने शहरातील मुख्य चौकामध्ये पररवहन महामींडळाच्या बस आगारातील एक 
एकर के्षत्रामध्ये पररवहन महामींडळाच्या वतीने “बाींिा, वापरा, हस्ताींतरीत करा’’ या तत्वावर 
व्यापारी सींकुल बाींिण्याची मागणी तेथील व्यापाऱ्याींनी वारींवार शासनाकड ेकेलेली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीसींदभाणत शासनाने कोणता ननणणय घेतला वा घेण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

अॅड. अतनल परब (१३-०९-२०२१) : (१) व (२) सदर दठकाणी व्यापारी सींकुल बाींिण्याबाबत 
व्यापाऱ्याींकडून कोणतीही मागणी प्राप्त झालेली नाही.  तथावप, तत्काललन मा.लोकप्रनतननिी 
याींनी दद.२८.०९.२०१८ रोजीच्या बठैकीमध्ये नववन बसस्थानकाचे आिुननकीकरणासह वाणणज्य 
आस्थापना तयार करणेबाबतच्या सूचना ददलेल्या होत्या. सदर जागेतील वाणणज्य 
उपलभ्यतेबाबतच्या पडताळणीसाठी वास्तुववशारदाची ननयुक्ती महामींडळाद्वारे करण्यात आलेली 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

महाराष्र राज्य मागम पररवहन मांडळाने एस.टी. मधील वाय र्ाय सवेा बांद िेल्याबाबत 
 

(११)  ३२८० (०९-०४-२०२०).   श्रीमती म क्ता दटळि (िसबापठे) :   सन्माननीय पररवहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) महाराषर राज्य मागण पररवहन मींडळाने एस. ् ी. मिील वाय फाय सेवा अचानक बींद केल्याचे 
ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, एस. ्ी. मिील वाय फाय सेवा अचानक बींद करण्यामागील ननजश्चत कारणे काय 
आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनान ेचौकशी केली आहे वा चौकशीत काय आढळून आले 
तदनुसार एस. ्ी. मिील वाय फाय सेवा पुन्हा नव्यान ेसुरु करण्याबाबत कोणती उपाययोजना 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

अॅड. अतनल परब (१३-०९-२०२१) : (१) हे खरे आहे. 
   सदरची वायफाय सेवा दोन वषण देण्यात आली होती व त्यानींतर बींद करण्यात आली आहे. 
(२) व (३) राज्य पररवहन महामींडळाच्या बसेसमिून प्रवाशाींना त्याींच्या वायफाय युक्त 
स्मा ण्फोनमिून हॉ्स्पॉ्च्या माध्यमातून मोफत मनोरींजनात्मक सवुविा प्राप्त करुन देण्यासाठी 
राज्य पररवहन बसेसमध्ये वायफाय उपकरणे बसवनू महामींडळाचा कोणताही खचण न करता 
बसववण्यात आली होती व त्याद्वारे महामींडळास प्रनतवषण रु.१.०५ को्ी महसूल प्राप्त होत होता. 
दरम्यानच्या कालाविीमध्ये ररलायन्स जजओ व इतर कीं पन्याींनी अत्यल्प दरात इीं्रने् सुवविा 
उपलब्ि करुन ददल्यान े राज्य पररवहन महामींडळाच्या वायफाय योजनेस प्रवाशाींचा प्रनतसाद 
अत्यींत कमी प्रमाणात लमळत होता. प्रवाशाींना ही सेवा मोफत सेवापूरवठादाद्वारे करत असली तरी 
सेवा पुरवठादार कीं पनीस सदर सेवा सुरु ठेवण ेआधथणक दृष्या अवघड झाल्याच ेतसेच यापुढे राज्य 
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पररवहन महामींडळास वावषणक परवाना शुल्क देण ेशक्य नसल्याचे सेवा पुरवठादार याींनी कळववले 
होते. सदर पररजस्थती ववचारात घेता राज्य पररवहन व्यवस्थापनकडून एस.्ी. मिील वायफाय 
सेवा बींद करण्यात आली.  
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
 

पेंडाखळे (जज.िोल्हापूर) वनक्षेत्रात ववना परवाना ऑप्टीिल र्ायबर िेबल 
 टािल्या प्रिरणाची चौिशी िरण् याबाबत 

 
 

(१२)  ३४७७ (०९-०४-२०२०).   श्री.स धीर म नगांटीवार (बल्लारपूर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
u(१) पेंडाखळे वनक्षेत्रात (जज.कोल्हापूर) ववना परवाना केबल प्रकरणाची चौकशी करण्याबाबत 
वविानसभा सदस्य, बल् लारपूर याींनी मा.वनेमींत्री याींना ददनाींक २२ जानेवारी, २०२० रोजी वा 
त् यासुमारास लेखी ननवेदन सादर केले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, याप्रकरणाची शासनाकडून चौकशी करण् यात आली आहे काय, चौकशीचा ननष कषण 
काय आहे, त् याअनुषींगाने सींबींधित दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. उद्धव ठािरे (२९-०९-२०२१) : (१) हे खरे आहे. 
(२) मौज-ेपेंडाखळे आणण मौज-ेयेरवाडी या गावातील वनक्षेत्रात रस्त्यालगत वन ववभागाच्या 
परवानगी लशवाय मौज-ेपेंडाखळे येथे कक्ष ि.८५८ मिील ७२५ मी्र एवढ्या अींतरात आणण 
मौज-ेयेरवडी येथ ेकक्ष ि.९४७ मिील २३५५ मी्र अींतरात ररलायन्स जजओ इन्फोकॉम लल. या 
कीं पनीने ऑप््ीकल फायबर केबल ्ाकल्याच ेआढळून आले आहे. सदर केबल जानेवारी, २०१८ ते 
फेब्रुवारी, २०१८ या कालाविीत ्ाकण्यात आली असल्याच ेप्राथलमक तपासणीत ननदशणनास आले 
आहे. 
    सदर प्रकरणी भारतीय वन अधिननयम, १९२७ तसेच, वन (सींविणन) अधिननयम, १९८० 
अींतगणत ददनाींक ०७/०१/२०२० रोजी गुन्हे नोंदववण्यात आले असून गुन्ह्यात वापरण्यात आलेली 
केबल जप्त करण्यात आली आहे. 
    सदर प्रकरणी दलुणक्ष झाल्याने सींबींधित जबाबदार वनक्षेत्रपाल, वनरक्षक व वनपाल 
याींचेववरुद्ि उपवनसींरक्षक, कोल्हापूर याींनी महाराषर नागरी सेवा (लशस्त व अपील) ननयम, १९७९ 
च्या ननयम-८ अींतगणत लशस्तभींगववषयक कायणवाही सुरु केली आहे. तसेच, तत्कालीन वनक्षेत्रपाल, 
पेंडाखळे याींचेववरुद्ि महाराषर नागरी सेवा (लशस्त व अपील) ननयम, १९७९ च्या ननयम-१० 
अींतगणत लशस्तभींगववषयक कायणवाही सुरु आलेली आहे. सदर प्रकरणी गुन्ह्यात वापरण्यात आलेली 
केबल खींडीत करण्यासाठी उपलब्ि करुन देण्यात आलेली रु.९०,०००/- इतकी रक्कम केबल खींडीत 
न करता खची दाखववल्याचे ननदशणनास आल्यानींतर सदर रक्कम तत्कालीन वनपाल, पेंडाखळे 
(अनतररक्त कायणभार) याींचेकडून वसूल करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
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आपटा (ता.पनवले, जज.रायगड) ग्रामपांचायत हद्दीतील िोरळवाडी आदीवासीवाडी म लभ त 
सोईस ववधाांपासून वांधचत असल्याबाबत 

 

 

(१३)  ३५०० (०२-०६-२०२०).श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अममत साटम 
(अांधेरी पजश्चम) : सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
u(१) आप्ा (ता.पनवेल, जज.रायगड) ग्रामपींचायत हद्दीतील कोरळवाडी आददवासीवाडी आजही 
मुलभुत सोईसुवविाींपासून वींधचत असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशणनास आली हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्वच्छ वपण्याचे पाणी, लशक्षणाची सोय नसनू रस्त्याींच्या झालेल्या दरूवस्थेमुळे 
आजारपणात दवाखान्यात नेताना आददवासी मदहलाींना आपला जीवही गमवावा लागला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुलभुत सोयीसुवविाींच्या मागण्याींसाठी कोरळवाडीतील नागररकाींनी पनवेल 
तहलसल कायाणलयावर मोचाणही काढला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी करून कोरळवाडी आददवासीवाडीला तातडीन े
मुलभुत सोईसुवविा लमळण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

 
अॅड. िे.सी.पाडवी (१५-०९-२०२१) : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे.  
    कोरळवाडी आददवासी वाडी ही ओ्ीएसपी के्षत्रात असून सदर वाडीची अनुसूधचत जमातीची 
लोकसींख्या १०५ इतकी आहे. सींबींधित आददवासी वाडीमध्ये अींतगणत रस्ता कााँिी्ीकरण व 
ववद्युतीकरण झालेले आहे. तसेच जजल्हा पररषदेमाफण त समाजमींदीराचे बाींिकाम करण्यात आलेले 
आहे. सन २०१५-१६ मध्ये ठक्कर बाप्पा वस्ती सुिार योजनेअींतगणत ववहीर बािकाम करण्यात 
आलेले आहे. सन २०१७-१८ मध्ये आददम जमाती सींरक्षण तथा ववकास कायणिमाअींतगणत 
बचतग्ाच्या १० लाभा्यांना वव्भट््ी व्यवसायासाठी रु. २,४०,०००/- इतका ननिी अदा करण्यात 
आलेला आहे. तसेच आददम जमाती घरकुल योजनअेींतगणत ९ लाभिारकाींना प्रनत घरकुल       
रु. १,००,०००/- इतका ननिी  देण्यात आलेला आहे. तर जजल्हा पररषदेमाफण त ७ घरकुले देण्यात 
आलेली आहेत. 
     आददवासी पाड्यामध्ये वपण्याच्या पाण्यासाठी एक बोअरवेल व ववदहर असून एवप्रल व म े
मदहन्यात पाणी ी्ंचाई उद्भवल्यास ा्ँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येतो.  
कोरळवाडी येथे जजल्हा पररषद शाळेची इमारत आहे. मात्र शाळेचा प् ननरींक असल्यामळेु शाळा 
समायोजजत करण्यात आलेली आहे. कोरळवाडीकड ेजाण्यासाठी असणाऱ्या ३ कक. मी रस्त्यापैकी 
२.५ कक. मी. रस्ता वनखात्याच्या अखत्यारीतील आहे.  
(३) हे खरे आहे. 
(४) व (५) कोरळवाडी आददवासी वाड्याला उपलब्ि नसलेल्या सोई सुवविा पुरववण्याच्या अनुषींगान े
ददनाींक १८.०८.२०२० रोजी प्रकल्प अधिकारी, पेण याींनी अन्य अधिकाऱ्याींसमवेत सींयुक्त पाहणी 
केली आहे. तसेच कोरळवाडीकड ेजाण्यासाठी असणाऱ्या ३ कक. मी लाींबीच्या कच्चा रस्त्याचा 
प्रस्ताव जजल्हाधिकारी, रायगड याींचेकड ेसादर करण्यात येत आहे. 
 

___________ 
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म ांबई व नवी म ांबईत माथाडी िामगाराांसाठी बाांधण्यात आलेली   
गहृसांि ले बळिावण्यात आल्याबाबत 

 

(१४)  ३६३२ (०३-०४-२०२०).   श्री.अममन पटेल (म ांबादेवी), श्रीमती स लभा खोडिे (अमरावती), 
श्री.वविास ठािरे (नागपूर पजश्चम),  श्री.दहरामण खोसिर (इगतपूरी), श्री.स रेश वरप डिर 
(पाथरी), श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.झीशान मसद्ददिी (वाांदे्र पूवम) :   सन्माननीय िामगार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
u(१) मुींबई व नवी मुींबईत माथाडी कामगाराींसाठी गहृसींकुले बाींिण्यात आली असून सदरहू सींकुले 
बळकावण्यात आली असल्याच ेननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुषींगान ेगरीब माथाडीींची हक्काची घरे माथाडी 
कामगाराींना देण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. हसन म श्रीर् (०६-०७-२०२१) : (१) मुींबईतील माथाडी कामगारासाठी  बाींिण्यात आलेल्या 
गहृसींकुलातील  मोज ेआणणक  वडाळा, मौजे चेंबूर येथील गहृसींकुले बळकाववण्यात आलेल्या 
तिारी मींडळास प्राप्त झालेल्या नाहीत. तथावप, सहयाद्री नगर चारकोप, मुींबई येथ े
माथाडी  कामगाराींना  ववतररत केलेल्या  २९३  सदननकाींच्या हस्ताींतरणबाबत कक्ष ११, गुन्हे 
शाखा, गु.प्र.शा. गुन्हा अन्वेषण ववभाग, काींददवली (पजश्चम), मुींबई याींचेमाफण त  चौकशी सुरु 
आहे.  
  नवी मुींबई कोपरखैरणे ववभाग सेक््र-२ येथील सदननका िमाींक ८२४/८३६/ ९०९/८८८  या 
सदननके मध्ये अनधिकृतपणे वास्तव्य करीत असल्याबाबतची तिार सन २०१९ मध्ये प्राप्त झाली 
आहे. नवी मुींबईमिील लसडकोच्या इतर कोणत्याही ववभागात अशा तिारी प्राप्त झाल्याच ेआढळून 
आले नाही, अस े व्यवस्थापक (शहर सेवा-१) शहर व औद्योधगक ववकास महामींडळ (मयाणददत), 
बेलापूर नवी मुींबई याींनी कळववले आहे.  
(२) व (३) लसडको, नवी मुींबई कोपरखैरणे ववभागातील कायाणलयामाफण त सींबींधित सदननकािारकाींना 
ददनाींक १९/०९/२०२० रोजी चौकशी नो्ीस बजावण्यात आली आहे.   
    नवी मुींबईच्या कोपरखैरणे ववभागात प्राप्त तिारीच्या अनुषींगान े मा. ददवाणी न्यायधिश 
(कननषठ स्तर ) वाशी येथ े रे. म.ु ि. ४६/२०२०, रे. मु. ि. ४७/२०२०, रे. मु. ि. ४८/२०२०,       
व रे. म.ु ि. ४५/२०२० अन्वये दावा दाखल आहे. सद्यजस्थतीत प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.   

___________ 
 

उस्मानाबाद जजल्हयात पॉली हाऊस, शेडनेटची उभारणी व त्यातील  
र् लाांची प नमलागवड िरण्याबाबत 

 

(१५) ३६६९ (०९-०४-२०२०).   श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील (त ळजापूर) :   सन्माननीय 
र्लोत् पादन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कृषी ववभागाच्या ननयमानुसार कृषी ववभागाकडून योजना घेताना लाभिारकाींस घेतलेल्या 
योजनेस ५ वषांपयतं पुन्हा भाग घेता येत नाही, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, उस्मानाबाद जजल्हयामध्ये बऱ् याच पॉली हाऊस, शेडने्ची उभारणी व त्यातील 
फुलाींची लागवड उभारणी ही मागील ८ त े९ वषाणपुवी झालेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 



वि.स. ६२ (11) 

(३) असल्यास, सदरहू लाभ िारकाींनी पुनणलागवड करण्याबाबतची मागणी केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय 
(४) असल्यास, उस्मानाबाद जजल्हयात पॉली हाऊस, शेडने्ची उभारणी व त्यातील फुलाींची 
पुनणलागवड करण्यासाठी मदत करण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सांदीपानराव भ मरे (१८-०३-२०२१) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
एकाजत्मक फलोत्पादन ववकास अलभयान अींतगणत हररतगहृ/शेडने् हाऊस या बाबीकररता एका 
लाभा्याणस जास्तीत जास्त एकूण ०.४० हे. के्षत्र मयाणदेपयतं लाभ देय आहे. सदरचा लाभ सींबींधित 
लाभिारक शेतकरी हा एकाच वळेी ककीं वा त्याच्या आवश्यकतनेुसार घेऊ शकतो. या कररता ५ 
वषाणपयतंची अ् लागू नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 
 

राष्रीय हररत न्यायाधधिरणाच ेपजश्चम खांडपीठ प णे बेंच गत  
दोन वर्ामपासून बांद असल्याबाबत 

(१६) ३९४७ (०७-०४-२०२०).श्री.स तनल िाांबळे (प णे िॅन्टोन् मेंट), श्रीमती माध री ममसाळ 
(पवमती) : सन्माननीय पयामवरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:-  
u(१) राषरीय हररत न्यायाधिकरणाचे पजश्चम खींडपीठ पुणे बेंच हे ददनाींक ३१ जानेवारी, २०१८ 
पासून शासनाच्या अनास्थेमुळे आणण न्यायािीश व तज्ञ सदस्याींच्या ननयुक्ती अभावी बींद 
असल्याच ेमाहे जानेवारी, २०२० च्या पदहल्या आठवड्यात ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या खींडपीठापुढे ६५० याधचका सुनावणीसाठी प्रलींबबत असल्यान ेत ेमाहे फेब्रुवारी, 
२०२० पासून सुरु करण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
व त्यानुसार हे खींडपीठ सुरू करण्यासाठी शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. आददत्य ठािरे (०६-०७-२०२१) : (१) मा.राषरीय हररत लवाद, पजश्चम खींडपीठ, पुणे हे बींद 
नसून न्यायालयीन कामकाज व्हीडीओ कॉन्फरलसींगच्या माध्यमातनु मा.राषरीय हररत लवाद, 
प्रिान खींडपीठ, नवी ददल्ली कडून सुरू होते. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

जालना बसस्थानिाच ेन तनीिरणाचे िाम पूणम िरण्याबाबत 
 
(१७)  ३९७५ (०९-०४-२०२०).   श्री.सांतोर् दानव े(भोिरदन) :  सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
u(१) जालना बसस्थानकाच े(जज.जालना) डडजज्ल बस स् ा्ँड करण्यासाठी दोन वषाणपूवी मान्यता 
लमळाली असताना सदरच ेकाम सींथगतीने सुरु आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सदर काम सींथगतीने सुरु असल्यान े जागोजागी रस्त े खोदनू ठेवलेले असून 
उघड्यावरील शौचालयाने दगुिंी, अस्वच्छता पसरली असून पथददव ेबींद असल्यान ेपाकक्मारी व 
मींगळसूत्र चोरी होणे असे प्रकार होत असल्यान ेप्रवासी त्रस्त आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर डडजज्ल बसस् ा्ँडसाठी प्रत्यक्षात सन २०१७ मध्ये मान्यता लमळाली, 
बसस्थानकाच्या नूतनीकरणासाठी ३ को्ी १२ लाख ६१ हजार ८२० रुपयाींचा ननिी मींजूर झाला, 
परींतु प्रत्यक्षात ननववदा २ को्ी ३६ लाखाींच्या काढण्यात आल्या, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीअींती काय 
आढळून आले व त्यानुसार शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
 

अॅड. अतनल परब (१३-०९-२०२१) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) बसस्थानक वाढ ववस्तारीकरणाच्या कामाला सक्षम प्राधिकारी याींनी डडसेंबर, २०१७ 
मध्ये प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे. तद्नींतर ननववदा प्रकिया पूणण करुन कामाचा कायाणदेश 
दद.२७.०९.२०१८ रोजी देण्यात आला. परींत,ू बसस्थानक ववस्तारीकरणाच्या दठकाणी उपहारगहृ व 
प्रसािनगहृ असल्यान ेसदर आस्थापनाींच ेपाडकाम करुन बसस्थानक ववस्तारीकरणाच ेकामास १ 
एवप्रल, २०१९ मध्ये सुरुवात झाली. 
    बसस्थानक व आवारातील सवण पथददव े चालुजस्थतीत आहेत. प्रवाशाींच्या सुरके्षसाठी 
बसस्थानकावर तीनही पाळीमध्ये सुरक्षा रक्षकाींचीही नमेणूक करण्यात आलेली आहे. प्रवाशाींच्या 
सुरके्षकररता बसस्थानकावर पोलीस चौकी असनू, बसस्थानकावर सी.सी.्ी.व्ही. यींत्रणा बसववण्यात 
आलेली आहे. 
     बसस्थानकाच्या नुतनीकरणासाठी मींजूर असलेल्या रु.३,१२,६१,८२०.०० रक्कमेपैकी 
रु.२,३६,४४,८४७.०० रक्कमेच्या ननववदा काढण्यात आल्या व उवणरीत रकमेमध्ये वाहनतळाच े
डाींबरीकरण, बसस्थानकास ववद्यतुीकरण करणे, लाँडस्केपीींग, वास्तुववशारदाींच े शुल्क, ववकास 
शुल्क इ. उपकामाींचा समावशे आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

वपांपरी धचांचवड (जज.प णे) महानगरपामलिा के्षत्रातील पररमांडल िायामलयात 
बोगस मशधापत्रत्रिा ववतरीत होत असल्याबाबत 

 

(१८)  ४७०१ (१४-०४-२०२०).   श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचवड) :   सन्माननीय अन् न व नागरी 
प रवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
u 

(१) वपींपरी धचींचवड (जज.पुणे) महानगरपाललका के्षत्रातील पररमींडल कायाणलयात बोगस लशिापबत्रका 
दलालाींमाफण त ववतरीत करण्यात येत असून ननगडी, पोलीस स््ेशन येथे बोगस लशिापत्रकाद्वारे 
फसवणूक झाल्याची तिार ददनाींक ७ जानेवारी, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास नागररकाींकडून 
करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, श्री.ननतीन महादेव पडाळघरे याींची श्री.िनींजय चव्हाण (खाजगी व्यक्ती) याींनी 
बोगस लशिापबत्रका काढून फसवणूक केली असून अशाच प्रकारे नवीन लशिापबत्रका काढण,े नाव 
कमी करणे, नाव वाढवण े या कामाकररता कायाणलय पररसरात कायणरत असलेले दलाल 
नागररकाींकडून जादा पशैाची मागणी करुन फसवणूक करीत असल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व त्यानुसार 
वपींपरी धचींचवड महानगरपाललका के्षत्रातील पररमींडळ कायाणलयात सींबींधित दलाल तसेच बोगस 
लशक्के तयार करून लशिापबत्रका ववतरीत करणाऱ्याींवर भरारी पथकामाफण त कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ? 
 
 

श्री. छगन भ जबळ (१६-०९-२०२१) : (१) श्री. ननतीन महादेव पडाळघरे याींची लशिापबत्रकेबाबत 
फसवणूक झाल्याने त्याींनी ननगडी पोलीस स््ेशन येथे गुन्हा रजजस््र ि. ०००६/२०२० दद. 
०७/०१/२०२० रोजी गुन्हा दाखल केला आहे. 
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(२) नवीन लशिावपत्रका काढण,े नाव कमी करणे, नाव वाढवण ेया कामाकररता गैर शासकीय 
मध्यस्थ नागररकाींकडून जादा पशैाची मागणी करीत असल्याबाबत अन्निान्य ववतरण अधिकारी, 
पुणे कायाणलय व पररमींडळ अ कायाणलयास लेखी तिार प्राप्त झालेली नाही.  
(३) कायाणलयाबाहेरील गैर शास कीय मध्यस्थाींवर वर आळा घालणेकामी अन्निान्य ववतरण 
कायाणलय, पुणे  याींनी  ददनाींक २६.०४.२०१७ , ददनाींक २५.९.२०१७, व  ददनाींक ७.०६.२०१९ 
या  पत्राींव्दारे ननगडी पोलीस स््ेशन याींना कळववले आहे. तसेच श्री. ननतीन महादेव पडाळघरे 
याींनी ददलेल्या कफयाणदीनुसार वरीषठ पोलीस ननरीक्षक, ननगडी पोलीस स््ेशन याबाबत तपास 
करीत आहेत.   
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 
 

जातीचे दाव ेअवैध ठरलेल्या शासिीय अधधिारी/िममचाऱयाांना सेवेतनू म क्त िरण्याबाबत 
 

(१९)  ४८६० (१८-०३-२०२०).   श्री.गोवधमन माांगीलाल शमाम (ऊर्म ) लालाजी (अिोला 
पजश्चम) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
u 

(१) जातीच ेदाव ेअविै ठरलेल्या शासकीय अधिकारी/कमणचाऱ् याींना सवेेतून मुक्त करण्याच ेआदेश 
मा.उच्च व सवोच्च न्यायालयान ेददले असतानाही त्याची अींमलबजावणी न करता १२५०० कमणचारी 
सेवेतच असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू कमणचाऱ् याींना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्याींची चौकशी करण्यात आली आहे 
काय, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार सदरहू शासकीय अधिकारी/कमणचाऱ् याींना सेवामुक्त 
करण्याबाबत तसेच पाठीशी घालणाऱ् याींववरुद्ि कारवाई करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 
 

 
श्री. उद्धव ठािरे (३०-०७-२०२१) : (१) व (२) मा.सवोच्च न्यायालयान े लसजव्हल अवपल 
ि.८९२८/२०१५ (चअेरमन ॲन्ड मॅनेजजींग डायरेक््र, एफसीआय आणण इतर ववरुध्द जगददश 
बालाराम बदहरा व इतर) व इतर याधचका यामध्ये दद. ६.७.२०१७ रोजी अनुसूधचत जाती, 
अनुसूधचत जमाती अथवा इतर मागासवगण या जातीींना असलेल्या आरक्षणाच्या आिारे शासकीय 
सेवेत ननयुक्त झालेल्या व त्यानींतर जातीचे दावे अविै ठरलेल्या व्यक्तीींना शासकीय सेवेत 
सींरक्षण देय ठरत नाही. अशा व्यक्तीींना शासकीय सेवेत ददलेले सींरक्षण घ्नेतील तरतूदीींशी 
ववसींगत ठरते, असा ननणणय ददला आहे. शासनाचे ववभाग व अखत्यारीतील कायाणलयाींकडून प्राप्त 
मादहतीनुसार अनुसूधचत जमातीच ेजात प्रमाणपत्र अवैि ठरलेले सुमारे ५२९८ कमणचारी सेवेत 
कायणरत असल्याच े ननदशणनास आले आहे. जात प्रमाणपत्र अवैि ठरलेल्या कमणचाऱ् याींना पुढील 
आदेश होईपयतं शासन सेवेतून न काढण्याबाबत शासन पररपत्रक दद. २१.१०.२०१५ व शा.नन. दद. 
५.६.२०१८ अन्वये सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे हे कमणचारी सेवेत होत.े त्यानींतर 
मा.सवोच्च न्यायालयाच्या दद.६.७.२०१७ च्या आदेशाची अींमलबजावणी करण्यासाठी 
दद.२१.१२.२०१९ रोजी शासन ननणणय ननगणलमत करण्यात आला आहे. त्यानुसार अनुसूधचत जमातीचे 
जात प्रमाणपत्र अविै ठरलेल्या अधिकारी/ कमणचाऱ्याींना ननयलमत पदावरुन दरू करुन त्याींना 
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अधिसींख्य पदावर दशणववण्याच ेआदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे सींबींधित अधिकाऱ् याींची चौकशी 
करुन त्याींच्यावर कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 

 
िळवण (जज.नामशि) शहरातील बसस्थानिात खड्ड ेपडल्याबाबत 

 
(२०)  ५१८० (१०-०४-२०२०).   श्री.तनतीन अज मन (ए.टी.) पवार (िळवण) :   सन्माननीय 
पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
u 

(१) कळवण (जज.नालशक) शहरात असलेल्या बसस्थानकात तसेच बस डपेोतही अनके दठकाणी 
खड्ड ेपडले असल्याच ेमाहे जोनवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, गत दोन वषाणपासून उक्त बसस्थानकात जागोजागी पडलेले खड्ड ेबजुववण्याकररता 
डाींबरीकरणाची मागणी करुनही दलुणक्ष होत असल्यान ेप्रवाशाींची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
तदनुसार कोणती कायणवाही करण्यात आली आहे व उक्त बस स्थानकाींच्या डाींबरीकरणाकररता 
ककती ननिीची तरतूद करण्यात आली आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
अॅड. अतनल परब (१३-०९-२०२१) : (१), (२) व (३) कळवण आगाराच्या सींपूणण वाहनतळाच ेमे, 
२०१९ मध्ये डाींबरीकरण केलेले वाहनतळ सुजस्थतीत आहे. बसस्थानक वाहनतळावर ककरकोळ 
स्वरुपाचे पडलेले खड्ड ेस्थाननक पातळीवर खडी/मुरुमाने बजुववण्यात आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

ि लाबा सांिमण मशबीरातील रदहवाश्याांना म्हाडाने बाांधलेल्या 
इमारतीमध्ये िायमस्वरुपी घरे देण्याबाबत 

 

(२१)  ५२४४ (२०-०३-२०२०).   अॅड.राह ल नावेिर (ि लाबा) :   सन्माननीय गहृतनमामण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कुलाबा सींिमण लशबीरातील रदहवाश्याींना आींबेडकर नगर, कुलाबा येथील म्हाडाने बाींिण्यात 
आलेल्या इमारतीमध्ये कायमस्वरुपी घरे देण्याचा ननणणय घेतलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, म्हाडाने बाींिलेल्या इमारती ७ मजल्याच्या असून त्यापैकी केवळ ३ मजल्यापयतंच 
ओ.सी. ददलेली आहे व ४ त े७ मजल्यापयतं ओ.सी. न ददल्यामुळे ४ त े७ मजले ररक्त आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुषींगाने सदर सींपुणण 
इमारतीला ओ.सी. देवून कुलाबा सींिमण लशबीरातील रदहवाश्याींना या इमारतीमध्ये कायमस्वरुपी 
घरे देण्यासाठी शासनान ेकोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
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डॉ. जजतेंद्र आव्हाड (०७-०९-२०२१) : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
कुलाबा सींिमण लशबीरातील ज्या रदहवाशाींचा / भाडकेरुीं चा बहृतसुचीमध्ये समावेश असेल, अशाच 
भाडकेरुीं ना प्राधिकरणाचा ठराव ि.६३४२ नुसार गाळयाींच ेमालकी तत्वावर वा्प करण्यास मान्यता 
देण्यात येत.े  
(२) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
म्हाडाद्वारे प्रथम चरणात ०६ इमारती पैकी दोन इमारती ि.१अ व २अ बाींिली असून त्यामध्ये 
अनुिमे ७ मजले व ६ मजले बाींिण्यात आले आहेत. यापकैी दोन्ही इमारतीतील तळ+तीन 
मजल्यापयतं सींरक्षण खात्याच े “ना-हरकत प्रमाणपत्र” प्राप्त असल्याने तळ मजला+३ 
मजल्यापयतंच भोगव्ा प्रमाणपत्र लमळालेले आहे. 
(३) व (४) सदर सींपूणण इमारतीस भोगव्ा प्रमाणपत्र लमळणेकामी सींरक्षण खात्याकड ेम्हाडाद्वारे 
पाठपुरावा करण्यात येत आहे. सींरक्षण खात्याचे “ना-हरकत प्रमाणपत्र” न लमळाल्यामळेु भोगव्ा 
प्रमाणपत्रास ववलींब होत आहे. 

___________ 
 

ठाणे जजल्ह्यातील बारवी धरणग्रस्ताांना िेडीएमसीच्या सेवते सामावनू घेण्याबाबत 
 

(२२)  ५६९१ (१०-०४-२०२०).   श्रीमती याममनी यशवांत जाधव (भायखळा), श्री.अममन पटेल 
(म ांबादेवी), श्रीमती स लभा खोडिे (अमरावती), श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.दहरामण खोसिर 
(इगतपूरी), श्री.स रेश वरप डिर (पाथरी), श्री.वविास ठािरे (नागपूर पजश्चम), श्री.वविममसांह सावांत 
(जत), ि मारी प्रणणती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :  सन्माननीय नगर वविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
u 

(१) ठाण ेजजल्ह्यातील बारवी िरणाची उींची वाढववल्यामुळे ववस्थावपत झालेल्या प्रत्येक कु्ुींबातील 
एका सदस्याला सींबींधित प्राधिकरणात नोकरी देण्याचा ननणणय शासनान ेघेतला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासन ननणणयानुसार शासनाने ववस्थावपत झालेल्या कु्ूींबातील एका सदस्याला 
प्राधिकरणात नोकरी देण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे तसेच ककती 
बाधिताींना सेवेत घेतले आहे वा घेण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथ मशांदे (०९-०८-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) बारवी प्रकल्प बाधिताींना महानगरपाललकेच्या सेवेत सामावनू घेणेकरीता जजल्हाधिकारी, 
ठाणे याींच्या कायाणलयामाफण त पात्र प्रकल्पग्रस्ताींची यादी तयार करण्याची कायणवाही सुरू आहे. 
     जजल्हाधिकारी, ठाणे याींच्या कायाणलयामाफण त पात्र प्रकल्प बाधिताींची यादी प्राप्त झाल्यानींतर 
कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललकेच्या शासन मींजूर सेवा प्रवशे ननयमात नमूद केल्याप्रमाण े
आवश्यक बाबीींची सींबींधित उमेदवाराींकडून पुतणता करून घेऊन ननयुक्ती देण्यात येणार असल्याच,े 
कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललकेने कळववले आहे. 
 

___________ 
 

उस्मानाबाद जजल्हयातील राज्य पररवहन मांडळाच्या बसगाडयाांची झालेली दरूवस्था 
 (२३)  ५७३८ (१०-०४-२०२०).   श्री.िैलास घाडगे पाटील (उस्मानाबाद), श्री.राणाजगजीतमसांह 
पाटील (त ळजापूर) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उस्मानाबाद येथील मध्यवती बस स्थानकाच्या ससुज्ज इमारत बाींिकामासाठी शासनाकडून 
भरीव ननिी मींजूर होवून या बसस्थानकाच्या पनुबांिणीच्या कामाचे उद्घा्न तत्कालीन मींत्री 
याींच्या हस्त ेददनाींक ३१ ऑगस््, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास करण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ननिी मींजूर होवनू कामाचे उदघा्न होवूनही अद्याप कामाला सुरुवात न 
होण्यामागची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, तसेच आगारातील अनेक बससेची दरुवस्था झाली असून नादरुुस्त बससे 
चालववण्यात येत असल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, बसच्या णखडक्या तु्लेल्या, फा्लेले आसन, इींजजनमध्ये वारींवार बबघाड होत 
असण,े जॅक नसण ेअशा अनेक समस्या असूनही ववद्याथी, चालक-वाहक, प्रवासी जोखीमीन े
एस.्ी. मध्ये प्रवास करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुषींगान ेकाय आढळून 
आले व तद्नुसार कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

अॅड. अतनल परब (१३-०९-२०२१) : (१) ते (५) उस्मानाबाद मध्यवती बसस्थानक पुनबांिणी 
कामाच ेभुलमपूजन तत्कालीन मींत्री याींच ेहस्त ेददनाींक ३१.०८.२०१९ रोजी सींपन्न झालेले आहे. 
सद्यजस्थतीत राज्य पररवहन महामींडळाकड ेननिीची कमतरता ननमाणण झाली असल्यान ेननिी 
उपलब्ि होताच सदर काम हाती घेण्यात येईल. 
(६) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 
 

वसई (जज.पालघर) ताल क्यातील अनेि रस्त्याांची िामे दीघमिाळापासून प्रलांत्रबत असल्याबाबत 
 

(२४)  ६१०३ (२१-०३-२०२०).   श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.दहतेंद्र ठािूर 
(वसई) :   सन्माननीय सावमजतनि बाांधिाम (सावमजतनि उपिम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
u(१) वसई (जज.पालघर) तालुक्यातील अनेक रस्त्याींची काम ेदीघणकाळापासनू प्रलींबबत असल्यान े
त्याींचा समावेश नाबाडण २३ योजनअेींतगणत (सन २०१७-१८) प्रािान्याने करण्यात यावा यासींबींिीच े
ननवेदन स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी ददनाींक २१ म,े २०१७ रोजी वा त्यासुमारास मा.सावणजननक 
बाींिकाम मींत्री याींचेकड ेददले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदरहू ननवेदनातील प्रमुख मागण्या काय आहेत, 
(३) असल्यास, सदरहू ननवेदनातील मागण्याींवर कोणता ननणणय घेतला आहे, ननणणयाच ेस्वरुप काय 
आहे व तद्नसुार शासनान ेकोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. अशोिराव चव्हाण (०७-०९-२०२१) : (१) हे खरे आहे.  
(२) सदरहू ननवेदनान्वये एकूण ७ पूलाींची मागणी करण्यात आली आहे. 
(३) ननवेदनातील ७ पूलाींपैकी २ पूल DPDC अींतगणत पूणण करण्यात आलेले आहेत, २ पूल 
नाबाडण-२५ अींतगणत प्रस्ताववत असनू त्या कामाींच ेAppraisal नुकतेच नाबाडण माफण त करण्यात 
आलेले आहे. उवणररत ३ पूल जजल्हा पररषदेच्या अखत्यारीतील रस्त्याींवर आहेत. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
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िवतयत्री बदहणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्र ववद्यापीठाच ेअधधिृत सांिेतस्थळ हॅि झाल्याबाबत 
(२५)  ६६९९ (०७-०४-२०२०).   श्रीमती सीमा महेश दहरे (सीमाताई) (नामशि 
पजश्चम) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
u 

(१) कवनयत्री बदहणाबाई चौिरी उत्तर महाराषर ववद्यापीठाचे अधिकृत सींकेतस्थळ हॅक 
झाल्याच ेमाहे फेब्रुवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अशा प्रकारे सींकेतस्थळ हॅक करुन ववद्यापीठाची गोपनीय मादहती हॅक करण्यात 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनान े चौकशी केली आहे काय, असल्यास, सायबर 
िाइमच्या गुन्ह्याींमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असून अशाप्रकारे सींकेतस्थळ हॅक करुन 
गोपनीय मादहती हॅक होत असल्याने राज्यातील सवणच महत्वाच्या ववभागाींना खबरदारी 
घेण्याबाबत कोणत्या उपाययोजना केल्या वा करण्यात येत आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. उदय सामांत (१६-०९-२०२१) : (१) खरे आहे. 
(२) सदरच्या हॅकीींगमुळे ववद्यापीठाच्या कोणत्याही प्रकारच्या सींगणकीय सींग्रदहत मादहतीच े
नुकसान झालेले नाही. 
(३) ववद्यापीठाच े सींकेतस्थळ हॅक झाल्याबाबत Indian Emergency Response Team 
(CERT-In), New Delhi व सायबर गुन्हे शाखा याींना माहीती कळववण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

राज्यातील १२ अिृर्ि ववद्यापीठासह तीन अमभमत ववद्यापीठामधील 
 प्राध्यापिाांची पदे भरण्याबाबत 

 

(२६)  ६८५६ (०७-०४-२०२०).   श्री.वविास ि ां भारे (नागपूर मध्य), श्री.स तनल प्रभ ू
(ददांडोशी) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
u 

(१) राज्यातील १२ अकृषक ववद्यापीठाींसह तीन अलभमत ववद्यापीठामिील १ हजार १६६ पदाींपैकी 
६५९ प्राध्यापकाींच्या पदासाठी भरती प्रकिया राबववण्याचा ननणणय घेतला असल्याचे ददनाींक ५ 
जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासुमारास ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, मुींबई, पुणे ववद्यापीठात एकूण मींजूर पदे ककती आहेत व प्रत्यक्षात ककती पदे 
अद्यापपयतं भरण्यात आली आहेत व अद्याप ककती पदे भरणे बाकी आहेत, 
(३) असल्यास, उच्च लशक्षण सींचालक याींनी राज्यातील सवण ववद्यापीठाींना पत्र पाठवून सिुारीत 
बबींदनूामावली नसुार प्राध्यापकाींची भरती प्रस्ताव सादर करण्याच ेआदेश ददले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रस्ताव उच्चलशक्षण सींचालक याींनी शासनास सादर केला आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर प्रस्तावास मींजूरी देवून ररक्त पदे तातडीन ेभरण्याबाबत कोणती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती? 
 

श्री. उदय सामांत (२७-०९-२०२१) : (१) होय. 
(२) (३) (४) व (५) शासन ननर्णय दि.०७.०८.२०१९ मध्ये नमूि केल्यानुसार मुुंबई ववद्यापीठासाठी 
एकूर् ३७८ शशक्षकीय पिे मुंजूर असून १६७ पिे भरलेली आहेत व २११ पिे ररक्त आहेत. तसेच 
साववत्रीबाई फुले पुरे् ववद्यापीठासाठी एकूर् ४०० शशक्षकीय पिे मुंजूर असून २०९ पिे भरलेली 
आहेत व १९१ पिे ररक्त आहेत.  शासन ननर्णय दि. ०७.०८.२०१९ अन्वये पि भरतीस मुंजूरी 
दिल्यानुंतर त्यानुषुंगान ेसुंचालकाुंनी सिर पिाुंची बबुंिनुामावली सुधाररत करून भरतीचा प्रस्ताव 



वि.स. ६२ (18) 

सािर करण्याच्या सूचना सुंचालक, उच्च शशक्षर् याुंना राज्यातील सवण अकृवष ववद्यापीठाुंना 
दिल्या. त्यानुषुंगान ेसुंचालक, उच्च शशक्षर् याुंच्याकडून प्राप्त गोंडवाना ववद्यापीठ, गडचचरोली, 
कवनयत्री बदहर्ाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र ववद्यापीठ, जळगाव, सुंत गाडगेबाबा अमरावती 
ववद्यापीठ, अमरावती, कवव कुलगुरू काशलिास सुंस्कृत ववद्यापीठ, रामटेक या ववद्यापीठाुंच्या 
पिभरतीच्या प्रस्तावास मुंजूरी िेण्यात आलेली आहे. उवणररत ववद्यापीठाुंच ेप्रस्ताव शासनास 
अप्राप्त आहेत. शासन ननर्णय दि.०४.०५.२०२० अन्वये ववत्त ववभागाने कोववड-१९ या सुंसगणजन्य 
आजाराच्या प्रािभुाणवाच्या पार्शवणभमूीवर ववत्तीय उपाययोजनेच्या अनुषुंगान ेसववस्तर मागणिशणक 
सूचना ननगणशमत केलेल्या आहेत. त्यानुसार पिभरतीवर ननबधं आर्लेले आहेत. 
(६) प्रर्शन उद्भवत नाही. 

___________ 
 

मालेगाांव (जज.वामशम) या ताल क्यात जादा बस सेवा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
 (२७)  ७११७ (१०-०४-२०२०).   श्री.अममत झनि (ररसोड) : सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
u 

(१) मालेगाींव (जज.वालशम) या तालकु्यात शालेय मुलीींचा ्क्का वाढावा यासाठी शासनान ेग्रामीण 
भागातील मलुीींची गावातून शाळेपयणत येण्या-जाण्यासाठी मोफत बस सुवविा उपलब्ि करण्यात 
आली असून बसेसच्या अननयलमत वेळेमळेु शालेय मलुीींची गैरसोय होते असल्याच ेमाहे डडसेंबर, 
२०१९ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनान ेपालक व मुख्याध्यापक याींनी केलेल्या मागणीनुसार मुलीींना न-ेआण 
करण्यासाठी जादा बस सेवा उपलब्ि करण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

अॅड. अतनल परब (१३-०९-२०२१) : (१) फेऱ् या कमी व अननयलमत असल्याबाबतचे वतृ्त माहे 
डडसेंबर, २०१९ मध्ये वतणमान पत्रात प्रलसध्द झाले होते. 
(२) मालेगाींव (जज.वालशम) तालुक्यात मानव ववकास लमशन अींतगणत ७ बसेसद्वारे ४४ गावाींमिून 
९ शाळेच्या ९९७ ववद्याथीनीींची न-ेआण केली जात.े पालक व मुख्याध्यापक याींचे मागणीनुसार 
मा.जजल्हा ननयोजन अधिकारी, मा.जजल्हाधिकारी याींना दद.०४.०७.२०१९ व दद.०६.१२.२०१९ रोजी 
झालेल्या मानव ववकास बैठकीमध्ये बसेसची सींख्या वाढववण्याबाबत आगार व्यवस्थापक याींना 
अवगत करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

 

तेल्हारा (जज.अिोला) येथील बस आगारातील ववववध समस्याांबाबत 
(२८)  ७३९५ (१०-०४-२०२०).   श्री.प्रिाश भारसािळे (अिोट) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
u 

(१) तेल्हारा (जज.अकोला) येथील बस आगाराला ववववि समस्याींनी ग्रासले असून प्रवाशाींची गैरसोय 
होत असल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशणनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषर राज्य मागण पररवहन मींडळाच्या तेल्हारा आगारा अींतगणत असलेले रस्त ेव 
शौचालयाची दरुवस्था तसेच बसेसची दयनीय अवस्था झाल्यान ेबहुताींश गाडया मोडकळीस आल्या 
असून अनेक गाड्याींच ेछत फा्ले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर गाड्याचे इींजजन भररस्त्यात गरम होऊन बींद पडत असल्याचे प्रकार वारींवार 
होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, तेल्हारा बस आगारातील सवण पायाभूत सुवविा देऊन प्रवास करण्यास योग्य 
बसगाड्या देण्याची मागणी नागररकाींकडून होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या अनुषींगाने शासनाने चौकशी केली आहे काय वा त्यानुसार कोणती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

अॅड. अतनल परब (१५-०९-२०२१) : (१), (२), (३), (४) व (५) राज्य पररवहन महामींडळाच्या अकोला 
ववभागातील तेल्हारा बसस्थानकात प्रवाशाींकररता आसन व्यवस्थेसह प्रनतक्षालय, वाहतूक ननयींत्रक 
कक्ष, लाई्, पींखे, वपण्याचे पाणी, प्रसािनगहृ, दहरकणी कक्ष, वाहनतळ, नतकी् आरक्षण      
इ. सुवविा आहेत. आगार व बसस्थानकाची ननयलमत स्वच्छता केली जात आहे. तसेच, 
बसस्थानकाची दरुुस्ती व रींगरींगो्ीचे काम करुन घेण्यात आले आहे. 
    राज्य पररवहन महामींडळाद्वारे तेल्हारा बसस्थानकाच्या वाहनतळाचे डाींबरीकरण करण्याच्या 
ननववदा मागववण्यात आलेल्या आहेत. तसेच, प्रवाशाींकररता प्रसािनगहृ बाींिण्याच्या कामाचा 
कायाणदेश ददला असून, सद्यजस्थतीत बाींिकाम अींनतम ्प्प्यात आहे. 
    तेल्हारा आगाराकडून ३३ ननयते चालववण्यात येत असून, त्याकररता ३५ वाहन ेउपलब्ि 
आहेत. सदर वाहनाींची आगार पातळीवर आवश्यक ती तपासणी व दरुुस्ती करुन तसचे बॉडीसींबींिी 
कामे करुनच वाहने मागाणवर ददली जातात. तसचे, वाहन ताफा सुदृढ ठेवण्याकररता आयुमाणन पुणण 
झालेली वाहन ेमोडीत काढण्यात आलेली आहेत व त्यादठकाणी नवीन वाहने समाववष् करण्यात 
आलेली आहेत.  तसेच, ज्या वाहनाींचे इींजजन गरम होत होते त्याींची दरुुस्ती करण्यात आलेली 
आहे. 
(६) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
 

भाईंदर (जज. ठाणे) येथील रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधधनीमध्ये आयोजजत म ांबई ववद्यापीठाच्या 
अधधिाऱयाांच ेप्रमशक्षण अध्यामवरच रद्द िरण्यात आल्याबाबत 

 

(२९)  ७४०९ (०७-०४-२०२०).   श्री.देवेंद्र र्डणवीस (नागपूर दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) 
पाटील (िोथरुड), श्री.स धीर म नगांटीवार (बल्लारपूर), श्री.राधािृष् ण ववखे-पाटील (मशडी), श्रीमती 
मतनर्ा चौधरी (ददहसर) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
u 

(१) भाईंदर (जज.ठाणे) येथील रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीमध्ये मुींबई ववद्यापीठाच्या अधिकाऱ्याींच े
प्रलशक्षण शननवार, ददनाींक १ फेब्रवुारी, २०२० रोजी वा त्यासुमारास आयोजजत करण्यात आले 
होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रलशक्षण अध्याणवरच रद्द करण्याबाबत मुींबई ववद्यापीठाकडून आदेश देण्यात 
आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अशाप्रकारे प्रलशक्षण अध्याणवरच रद्द करण्याबाबत आदेश देण्यामागची कारणे काय 
आहेत, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, व त्यानसुार अध्याणवरच प्रलशक्षण रद्द 
करण्यास जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. उदय सामांत (१६-०९-२०२१) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) ववद्यापीठान े ननयोजजत कालाविीमध्ये ववद्यापीठातील अधिकारी/कमणचारी याींच े
प्रलशक्षण लशबबर, रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी मध्ये आयोजजत केले होते. ववद्यापीठामध्ये सुरु 
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असलेल्या कामकाजामध्ये सुिारणा आणण्याच्या दृष्ीन ेववद्यापीठातील अधिकारी/कमणचारी याींच े
प्रलशक्षण घेण्याची जबाबदारी ववद्यापीठाची आहे या हेतूने सदरच ेप्रलशक्षण रामभाऊ म्हाळगी 
प्रबोधिनीमध्ये घेण्यात आले होते. तथावप, ननयोजजत कायणिमाप्रमाणे ददनाींक ०१ फेब्रुवारी, २०२० 
रोजी प्रलशक्षणाच ेपदहले सत्र सींपल्यानींतर सींध्याकाळी सोशल लमडीया व इलेक्रॉननक लमडीया व 
इलेक्रॉननक लमडीयावरुन राजकीय चचाण सुरु झाल्यामुळे व आणखी चचेस वाव लमळू नये यासाठी 
प्रलशक्षणाचे दसुऱ्या व अींनतम ददवसाचे प्रलशक्षण थाींबववण्यात आले. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

राज्यातील ववद्यापीठाांच्या अांततम वर्ामच्या परीक्षाांबाबत 
(३०)  ११०४९ (०६-०६-२०२०).   श्री.देवेंद्र र्डणवीस (नागपूर दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) 
पाटील (िोथरुड), श्री.राधािृष् ण ववखे-पाटील (मशडी), श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.स भार् 
देशम ख (सोलापूर दक्षक्षण) : सन्माननीय उच् च व तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
u 

(१) ववद्या्यांच्या भववतव्याच्या दृष्ीने महत्त्वाच्या असलेल्या ववद्यापीठाींच्या अींनतम वषाणच्या 
परीक्षा रद्द करण्याची मागणी मा. मींत्री, उच्च व तींत्रलशक्षण याींनी ववद्यापीठ अनुदान आयोगाकड े
माहे म,े २०२० मध्ये वा त्या दरम्यान केली असल्याच ेननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषर ववद्यापीठ अधिननयम, २०१६ नुसार परीक्षा रद्द करण्यासींदभाणत 
शासनाला अगदी आपत्कालीन पररजस्थतीतही अधिकाररता नसल्याने उच्च व तींत्रलशक्षण मींत्रयाींच े
पत्र ववद्यापीठाींच्या स्वायत्तता व अधिकारीतेवर आिमण करणारे आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अींनतम वषाणच्या परीक्षा न घेतल्यास ववद्या्यांच्या पदवीची वैिताही िोक्यात 
येण्याची शक्यता तसेच नोकरीसाठी, पदव्युत्तर लशक्षणासाठी ववशेषतः ववदेशी ववद्यापीठाींमध्ये 
प्रवेश घेताना ववद्या्याचंे नुकसान होण्याची शक्यताही सदर पत्र पाठवताना ववचारात घेतली गेली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ववद्यापीठाींच्या अींनतम वषाणच्या परीक्षा घेण्यासींदभाणत शासनान ेकोणती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. उदय सामांत (२४-०९-२०२१) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) कोव्हीड-१९ या जागनतक महामारीच्या प्रादभुाणवामुळे उद्भवलेल्या गींभीर पररजस्थतीत 
ववद्या्यांच्या आरोग्याच्या व सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीन े ववद्यापीठाींच्या अींनतम वषाणतील/अींनतम 
सत्रातील ववद्या्यांना परीक्षा न देता ववद्यापीठाींनी योग्य त ेसूत्र वापरुन ननकाल घोवषत करून 
पदवी प्रमाणपत्र देण्याचा तसचे ज्या ववद्या्यांना परीक्षा द्यायची इच्छा असेल, त्याींना परीके्षला 
बसण्याची सींिी देण्याचा ननणणय ददनाींक १९ जून, २०२० रोजीच्या शासन ननणणयान्वये घेण्यात 
आला आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

शेतिऱयाांसाठी स रु असलेल्या योजनाांच्या लक्षाांिासह अन दानाच्या रक्िमेत वाढ िरणेबाबत 
(३१)  ११४८४ (१४-०९-२०२०).   श्री.ददलीपराव बनिर (तनर्ाड) :   सन्माननीय र्लोत् पादन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  राज्यातील शेतकऱ्याींना कृषी ववभागाच्या वतीन ेकाींदाचाळ बाींिणे (प्र.म.े्न रु.३५००/-), 
शेततळे बाींिणे (रु.७५०००/-), रॅक््र व शेती अवजारे अशा ववववि योजनाींसाठी लाभ ददला जातो 
परींतु अल्प लक्षाींकामुळे बहुताींश शतेकरी सदरहू योजनाींच्या लाभापासून वींधचत रादहले आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, शेतकऱ्याींना शेती व्यवसाय अधिक सुलभतेन ेकरण्यासाठी सदरहू योजनाींच्या 
लक्षाींकामध्ये तसेच अनुदानामध्ये वाढ करण्याची मागणी ननफाड वविानसभेच ेलोकप्रनतननिी याींनी 
माहे फेब्रुवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसचे, द्राक्ष वपकाींच्या डडपीींगसाठी इलेक् रोस््ॅद्क स्पे्रईंग युनन् या यींत्राचा वापर केला जात 
असून सदर यींत्राच्या खरेदीसाठी मोठ्या प्रमाणात खचण येत असल्यामुळे या यींत्राच्या खरेदीसाठी 
शासनाने अनुदान देण्याबाबतची मागणी शेतकऱ्याींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक् त मागणीच्या अनुषींगाने सदरहू योजनाींच्या लक्षाींकासह अनुदानाच्या रक्कमेत 
वाढ करुन यींत्राच्या खरेदीसाठी अनुदान देण्याच्या दृष्ीने शासनाकडून कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सांदीपानराव भ मरे (१४-७-२०२१) : (१) अींशत: खरे आहे. प्राप्त लक्षाींकाच्या मयाणदेत 
शेतकऱ्याींना लाभ देण्यात येतो. पररणामी काही शेतकरी लाभापासनू वींधचत राहतात. 
(२) होय. 
(३) शेतकऱ्याींकडून ननवेदन प्राप्त नाही. 
(४) सन २०२०-२१ मध्ये कृषी याींबत्रकीकरण उपअलभयानासाठी कें द्र शासनाकडून रु. ६७.६२ को्ी 
कायणिमास मान्यता लमळाली आहे. सदर कायणिम कोववड-१९ च्या पाश्वणभूमीवर मागील वषाणच्या 
तुलनेत कमी असल्याने सदर कायणिमाच्या लाक्षाींकामध्ये वाढ करणे शक्य होत नाही. 
इलेक् रोस््ॅद्क स्पे्रईंग युनन्चा समावेश एकाजत्मक फलोत्पादन ववकास अलभयान योजनेमध्ये 
करण्यात आलेला नाही. तरी समावशे करण्याकरीता कें द्र शासनाकड ेप्रस्ताव सादर करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

अज मनी-मोरगाांव (जज.गोंददया) ताल क्यातील लोिसेवा सहिारी पतसांस्थेतील  
िायमरत व्यवस्थापिाने िेलेला गैरव्यवहार 

 

(३२)११५७५ (१५-०७-२०२०).   श्री.मनोहर चांदद्रिापूरे (अज मनी-मोरगाांव) :  सन्माननीय सहिार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अजुणनी-मोरगाींव (जज.गोंददया) तालुक्यातील लोकसेवा सहकारी पतसींस्थेतील कायणरत 
व्यवस्थापकाींन ेसन २०१८-२०१९ या आधथणक वषाणत २९ लाख रुपयाींचा गैरव्यवहार केल्याची बाब 
माहे फेब्रुवारी-एवप्रल, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, व्यवस्थापक, श्री.प्रशाींत मशे्राम याींनी ददनाींक २० फेब्रुवारी, २०२० रोजी सादर 
केलेल्या लेखा परीक्षण अहवालानसुार उक्त गैरव्यवहार ननदशणनास आला असून, सदर प्रकरणी 
लेखापरीक्षकाींनी या गैरव्यवहाराची लेखी तिार अजुणनी-मोरगाींव पोलीस स््ेशन येथ ेदाखल केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय व चौकशीच्या अनुषींगान ेजजल्हा 
सहननबींिकाींनी सींस्थेवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 

श्री. शामराव ऊर्म  बाळासाहेब पाटील (१६-०९-२०२१) : (१) होय. 
(२) व (३) अजुणनी-मोरगाींव (जज.गोंददया) तालुक्यातील लोकसेवा सहकारी पतसींस्थेच्या सन 
२०१८-१९ च्या लेखापररक्षण अहवालानुसार पतसींस्थेच्या तत्कालीन व्यवस्थापक श्री. प्रशाींत मेश्राम 
याींनी रु. २९.२८ लाख रकमेचा अपहार केल्याच े ननदशणनास आले आहे. त्यानुषींगान े सींबींिीत 
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लेखापररक्षकाींनी पतसींस्थेच्या व्यवस्थापकाववरुध्द पोलीस स््ेशन अजुणनी / मोरगाव येथे गुन्हा  
िीं .००४४/२०२०, दद. ०४.०३.२०२० रोजी दाखल केला आहे. 
      सदर गुन्ह्याच्या चौकशीदरम्यान पोलीसाींनी पतसींस्थेच्या १० सींचालकाींवर सींशयीत म्हणून 
गुन्हे दाखल केले आहेत. 
      दरम्यान पतसींस्थेच्या झालेल्या अपहाराच्या रकमेची जबाबदारी ननजश्चत करण्यासाठी 
जजल्हा उपननबींिक, सहकारी सींस्था, गोंददया याींनी अधिननयमाच्या कलम ८८ अन्वये चौकशी 
करण्यासाठी प्राधिकृत अधिकाऱ्याची दद. ०३.०६.२०२० रोजीच्या आदेशान्वये ननयुक्ती केली 
आहे.   
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

सामाजजि न्याय व ववशेर् सहाय्य ववभागातील सहाय्यि आय क्त (गट-अ)  
याांच्या ररक्त पदाांबाबत 

 (३३) ११८२० (१४-०९-२०२०).  डॉ.ववनय ववलासराव िोरे (साविर) (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
u 

(१)  महाराषर शासनाच्या सामाजजक न्याय व ववशेष सहाय्य ववभागाींमध्ये सहाय्यक आयुक्त 
समाजकल्याण (ग्-अ) व तत्सम पदे मोठ्या प्रमाणात ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, समाजकल्याण अधिकारी (ग् ब) व तत्सम पदे या पदाींवरील पात्र असणाऱ्या 
अधिकाऱ्याींना आजपयतं पदोन्नती देण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, समाजकल्याण अधिकारी (ग् ब) व तत्सम पदे या पदाींवरील सेवा जेषठतेमध्ये 
ननम्न स्तरावरील अधिकाऱ्याींना सवेाजेषठता यादीमिील वररषठ असणाऱ्या अधिकाऱ्याींना डावलून 
ददनाींक २८ म,े २०१९ रोजी वा त्यासुमारास तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती देण्यात आलेली आहे, 
हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, ननम्न स्तरावरील अधिकाऱ्याींना पदावनत करून झालेल्या गैरप्रकाराची चौकशी 
शासन करणार आहे काय, 
(५) तसेच सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण (ग्-अ) व तत्सम (ग्-अ) पदे ररक्त असल्यामुळे 
मोठ्या प्रमाणात अजा, ववजाभज, इमाव, ववमाप्र या प्रवगाणच्या योजना राबवताना येणाऱ्या 
समस्याींच े ननवारण करण्याबाबत शासनान े कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 

श्री. धनांजय म ांड े(१७-०९-२०२१) : (१) होय, अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) सन २०१८-१९ च्या ननवडसूची वषाणतनू सेवाजेषठतेनुसार पदोन्नतीच्या ववचारके्षत्रात 
येत असलेले अधिकारी ववभागीय पदोन्नती पररक्षा उत्तीणण नसल्यामुळे त्याींच्या सेवाकननषठ 
असलेल्या ७ अधिकाऱ्याींनी ववदहत सींिीत ववभागीय परीक्षा उत्तीणण केली असल्यान ेकाही अ्ीच्या 
अधिन राहून त्याींना शासनाच्या दद.२८.५.२०१९ अन्वये तात्पुरती पदोन्नती देण्यात आली होती. 
  तद्नींतर सहायक आयुक्त, समाज कल्याण अधिकारी ग्-अ या पदावर सन २०१९-२० या वषी 
आरक्षण देण्याबाबत सादर केलेल्या प्रस्तावावर सा.प्र.ववभागान े एकूण ९ खुला पदाींना व 
दद.२८.५.२०१९ अन्वये तात्पुरती पदोन्नती ददलेल्या ७ अधिकाऱ्याींना पदावनत करून एकूण १६ पदे 
पदोन्नतीन े भरण्यास मान्यता ददली. त्यानुसार शासनाच्या दद. १६.१२.२०२० आदेशान्वये ७ 
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अधिकाऱ्याींना पदावनत केले असनू सेवाजेषठतेनुसार १५ अधिकाऱ्याींना दद.१८/१२/२०२० रोजीच्या 
आदेशान्वये पदोन्नती देण्यात आलेली आहे. 
    तसेच सद्यजस्थतीत समाजकल्याण अधिकारी (ग्-ब) सींवगाणत पात्र ९ अधिकाऱ्याींना 
सहायक आयुक्त समाजकल्याण ग्-अ सींवगाणत पदोन्नती देण्याची कायणवाही शासनस्तरावर सुरु 
आहे. 

___________ 
 

िोरोना या महामारीच्या िाळामध्ये महाराष्रात इतर राज्याांमधून  
आलेल्या स्थलाांतररत मजूराांबाबत 

 

(३४)  ११९९२ (२४-०९-२०२०).   श्री.चेतन त पे (हडपसर), श्री.स तनल दटांगरे (वडगाव शेरी), 
श्री.ददलीप मोदहत-ेपाटील (खेड आळांदी), श्री.अशोि पवार (मशरुर), श्री.स तनल प्रभ ू
(ददांडोशी) :   सन्माननीय मदत व प नवमसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
u 

(१) कोरोना महामारीच्या काळामध्ये महाराषरात इतर राज्याींमिून आलेल्या स्थलाींतररत मजूराींना 
त्याींच्या राज्यात पोह्चववण्यासाठी स्पेशल रेल्वे गाड्या पुरववण्याची मागणी राज्य शासनान ेकें द्र 
शासनाकड ेआणण रेल्वे ववभागाकड ेमाहे एवप्रल त ेजून, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान केली हे खरे 
आहे काय,  
(२) असल्यास, यासाठी कें द्र शासनाकडून व भारतीय रेल्वे ववभागाकडून ददनाींक १ मे ते ८ जून, 
२०२० दरम्यान एकूण ककती “मजूर स्पेशल” गाड्या कोणकोणत्या मागाणवर (Routes) उपलब्ि 
करून देण्यात आल्या व उक्त गाड्याींमिून एकूण ककती मजूर-कामगाराींना त्याींच्या 
राज्यात स्थलाींतरीत करण्यात आले व यासाठी ककती खचण झाला आहे,  
(३) असल्यास, उक्त खचाणपकैी राज्य शासनान े रेल्वे भाड ेआणण अनुषींधगक खचाणपो्ी रेल्व े
ववभागाकड ेककती रक्कम भरलेली असून कें द्र शासनाकडून राज्याला ककती मदत व सवलत देण्यात 
आली आहे ? 
 
श्री. ववजय वडटे्टीवार (११-०९-२०२१) : (१) होय. 
(२) ददनाींक १ म ेत े१७ जनू, २०२० दरम्यान  २१ राज्याींमध्ये एकूण ८४१ गाड्या सोडण्यात 
आल्या असून  एकूण १२,१०,११२/- मजूर कामगाराींना स्थलाींतरीत करण्यात आले. 
(३) राज्य शासनाकडून एकूण रु. ९७,७३,९४,८५०/- एवढा ननिी ववतरीत करण्यात आला. 
 

___________ 
 

म ांबईसह राज्यात किराणा मालाची जादा दरान ेवविी िरणाऱयाांवर िारवाई िरण्याबाबत 
 

 (३५)  १२०१४ (१४-०९-२०२०).   श्री.धममरावबाबा आत्राम (अहेरी), श्री.स तनल प्रभ ू
(ददांडोशी) :   सन्माननीय अन् न व नागरी प रवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईसह राज्यात कोरोना सींसगण रोखण्यासाठी जादहर केलेल्या ् ाळेबींदीच्या कालाविीत दकुाने 
ठराववक वेळेत उघडी राहत असल्याचा फायदा घेवनू बहुतेक व्यापारी जीवनावश्यक वस्तुींची चढ्या 
दराने वविी करुन ग्राहकाींची मोठ्या प्रमाणात आधथणक फसवणूक करीत असल्याच ेमाहे म-ेजून, 
२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या काळात शासनाच्या आदेशास न जुमानता ग्राहकास कच्च्या कागदावर पावती 
देवून ककराणा व इतर मालाची व्यापारी वाढीव दराने वविी करुन ग्राहकाींची फसवणूक करीत 
असल्याच ेलोकप्रनतननिीींनी ननवेदनाद्वारे माहे माचण, २०२० च्या शेव्च्या आठवड्यात ननदशणनास 
आणून ददले आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी जजल्हा पुरवठा अधिकारी हे जाणीवपूवणक या गोष्ीकड ेदलुणक्ष 
करीत असल्यान ेववभागाच्या गस्ती पथकान ेप्रामखु्यान ेशहर व ग्रामीण भागात अचानक भे्ी देण े
तसेच ग्राहकाींची होत असलेली फसवणूक रोखण्यासाठी शासनान े कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. छगन भ जबळ (१०-०८-२०२१) : (१) व (२) लॉकडाऊन काळात व्यापारी वगाणकडून 
जीवनावश्यक वस्तूची चढ्या दरान ेवविी करत असल्याबाबत पुरवठा आयुक्ताींच ेकायाणलयास काही 
तिारी हेल्पलाईनवर व ऑनलाईन प्राप्त झाल्या आहेत. सदर तिारीनुसार पुरवठा आयुक्ताींच े
कायाणलयाद्वारे आवश्यक ती कायणवाही करण्यात आलेली आहे. तसेच जीवनावश्यक वस्तूची चढ्या 
दराने वविी करणेस ननबिं घालण ेकामी माहे एवप्रल ते जून, २०२० या कालाविीत लशिावा्प 
कायाणलयाींतगणत ववशेष कफरत्या पथकाींची स्थापना करून लशिावा्प कायाणलयननहाय ववभागातील 
दकूाने/जनरल स््ोअसण/ मेडीकल स््ोअसण व सुपर माके् याींना अचानक भे्ी देऊन कोणतेही 
गैरप्रकार होत नसलेबाबतची खातरजमा करण्यात आली आहे. 
    शासनाकडून गरजू व्यक्तीींना / लाभा्यानंा मींजूर करण्यात आलेल्या ननयतनाचे ववतरण 
सींबींधित लाभा्यांना योग्य पररमाणानुसार प्राप्त होत ेककीं वा नाही याची दक्षता घेण्यात येत आहे. 
राज्यात बहुताींश लाभा्यांना ऑनलाईन पद्ितीने अन्निान्याचे ववतरण करण्यात येत आहे. 
राषरीय अन्न सुरक्षा योजना, अींत्योदय अन्न योजना तसेच प्रिानमींत्री गरीब कल्याण अन्न 
योजना या शासनाच्या महत्त्वाकाींक्षी योजनेंतगणत अन्निान्याच े ववतरण बायोमॅदरक पध्दतीन े
ई-पॉस मशीनद्वारे करण्यात आले असल्याने काळाबाजारास आळा घालण्यात आला आहे. 
(३) कोरोना सींिमण कालाविीत तसेच लॉकडाऊन काळात जीवनावश्यक वस्तूींच्या तु्वडा होऊ 
नये म्हणून व्यापारी सींघ व अधिकारी याींच ेसमवेत वेळोवळेी बैठका घेण्यात येऊन तपासणी पथके 
तयार करण्यात आली असून पोलीस ववभाग, अन्न पुरवठा ववभाग, अन्न व औषि प्रशासन, 
वजनमाप े ववभाग याींची सींयुक्त पथके तयार करून तपासण्या करण्यात आल्या आहेत. कोणताही 
गैरप्रकार होऊ नये म्हणून जजल्हा प्रशासनाने आवश्यक त्या सवण उपाय योजना करून 
अींमलबजावणी करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 
 

अमरावती जजल्हयातील आददवासी बह ल के्षत्रातील रस्त्याच्या बाांधिामाबाबत 
 

 

(३६)  १२१७७ (२५-०९-२०२०).   श्री.रवव राणा (बडनेरा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढीगोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
u 

(१) आददवासी बहुल मेळघा् के्षत्रातील चौराकुीं ड चोपण, खोकमार रस्ता, करींजखेडा, हतरु, 
सेमाडोह (जज.अमरावती) या रस्त्याचे बाींिकाम करण्यासाठी लोकप्रनतननिी याींनी वन 
ववभागासमवेत बैठक घेऊन शासनाकड ेमागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसचे, जजल्हाधिकारी, अमरावती याींनी ददनाींक ९ जून, २०२० रोजी वा त्यासुमारास वन 
ववभाग मींत्रालय व कें द्र शासनाकड ेउक्त रस्ताच्या बाींिकामासाठी प्रस्ताव सादर केला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त रस्ताचे बाींिकाम करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. उद्धव ठािरे (०८-०९-२०२१) : (१) चौराकुीं ड चोपन खोकमार रस्त्याचे शे्रणीवाढ व करजखेडा 
- हतरू-रायपुर-सेमाडोह या रस्त्याींच े नुतनीकरणाच्या प्रस्तावास महाराषर राज्य वन्यजीव 
मींडळाच्या ददनाींक ०५.१२.२०१८ रोजी आयोजजत १४ व्या बैठकीत “मींडळाने मुख्य वन्यजीव रक्षक 
याींनी घातलेल्या अ्ीसह सदर प्रस्तावास राषरीय वन्यजीव मींडळाकड े मान्यतेसाठी 
पाठववण्याकररता लशफारस केली.” असून सदर प्रस्ताव पूढील कायणवाहीसाठी राषरीय वन्यजीव 
मींडळाच्या मान्यतसेाठी पाठववण्यात आले आहेत. मा.सवोच्च न्यायालयाद्वारे गठीत सलमती 
CEC ची परवानगी आवश्यक असल्याने सद्यजस्थतीत सदर रस्त्याच ेप्रस्ताव CEC कड ेप्रलींबबत 
आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उदभवत नाही. 

___________ 
 
 

व्यांिटापूर (ता.मसरोंचा, जज.गडधचरोली) ग्रामपांचायात मध्ये तेंदपूत्ता 
मललाव प्रकियेत झालेला गैरव्यवहार 

 
 

(३७)  १२३२८ (१०-०८-२०२०).   श्री.धममरावबाबा आत्राम (अहेरी) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
u 

(१) व्यींक्ापूर (ता.लसरोंचा, जज.गडधचरोली) ग्रामपींचायतमध्ये पसेा कायद्याअींतगणत तेंदपूत्ता 
लललाव प्रकिया पारदशणक होण्याकरीता ई-ननवीदा काढण्याबाबत जजल्हाधिकारी तसेच मुख्य 
कायणकारी अधिकारी, जजल्हा पररषद, गडधचरोली याींच ेननदेश असताींना सुध्दा सींबींधित ग्रामसेवक, 
ववस्तार अधिकारी, ग् ववकास अधिकारी याींनी सींगनमत करुन खुल्या पध्दतीन ेतेंदपूत्त्याची वविी 
करुन ग्रामस्थाींची फसवणूक केल्याचे माहे म-ेजून, २०२० मध् ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लललाव प्रकिया पार पाडताींना कमीत कमी ३ कीं त्रा्दाराची उपजस्थती व ५०,०००/- 
रुपये अग्रीम स्वरुपात डी.डी. असण ेआवश्यक असताींना ठराववक कीं त्रा्दाराला तेंदपूत्ता सींकलनाच े
कीं त्रा् देण्याकरीता केवळ एकच कीं त्रा्दाराच्या उपजस्थतीत ननयमबाह्य पध्दतीन ेननवीदा प्रकिया 
राबववली गेली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, राज्यात सींचारबींदी व लसमाबींदी असताना परराज्यातील मजूर कुठलीही परवानगी न 
घेता ग्रामपींचायत हद्दीत दाखल होवून ग्रामपींचायत पररसरात मुक्काम केला परींत ुग्रामसेवक, 
ववस्तार अधिकारी व ग् ववकास अधिकारी याींनी याबाबत कोणतीही कायणवाही केली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, तेंदपूत्ता लललाव प्रकियेत झालेल्या गैरव्यवहाराची शासनाने चौकशी केली आहे काय 
व त्यानुसार सींबींधित दोषी कमणचारी व अधिकारी याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे काय, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

 
श्री. हसन म श्रीर् (१५-०७-२०२१) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) सदर प्रकरणी जजल्हा पररषद, गडधचरोली याींच्या स्तरावर चौकशी करण्यात आली असून 
चौकशी अींती लललाव प्रकियेत कोणतीही गैरव्यवहार ककीं वा अननयलमतता झाल्याच ेददसून येत 
नाही. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
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जामडी वनपररके्षत्र (जज.गोंददया) अांतगमत अवैध रेती वाहतिू िरण्यासांदभामत एिाच प्रिरणात 
ववववध प्रिारचे दांड आिारण्यात आले असल्याबाबत 

 

(३८)  १२४४६ (१३-०९-२०२०).   श्री.ववनोद अग्रवाल (गोंददया), श्री.ववजय रहाांगडाले 
(ततरोडा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
u(१) जामडी वनपररके्षत्र (जज.गोंददया) अींतगणत अवैि रेती वाहतूक करण्यासींदभाणत अनुिमे दद. १७ 
फेब्रुवारी, २०२० व दद. ३१ माचण, २०२० रोजी वा त्यासुमारास फॉरेस्् डवे्हलपमें् कॉपोरेशन ऑफ 
महाराषर लललम्ेडच्या अधिकाऱ्याींमाफण त भारतीय वन अधिननयम अींतगणत गुन्हे नोंदवण्यात आले 
असून सींबींधिताींना दींड करण्यात आल्याच ेननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी कायणवाही करण्याच ेअधिकार राजस्व ववभागाला असून फॉरेस्् 
डवे्हलपमें् कॉपोरेशन ऑफ महाराषर लललम्ेड च ेअधिकारी उक्त प्रकरणी अवैि वसलुी करीत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसचे, उक्त दींड माफ करण्यासाठी फॉरेस्् डवे्हलपमें् कॉपोरेशन ऑफ महाराषर लललम्ेडच्या 
अधिकाऱ्याींमाफण त सींबींधिताींना बोलावून अवैिररत्या पैश्याींची मागणी करीत असल्याची तिार 
स्थाननक लोकप्रनतननिी याींच्याकड ेकरण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले, 
चौकशीच्या अनुषींगान ेदोषी अधिकाऱ्याींवर काय कायणवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. उद्धव ठािरे (०८-०९-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही. हे खरे नाही. सींबींधित प्रकरण हे राखीव जींगलातील असनू भारतीय वन अधिननयम 
१९२७ च ेकलम २, २६(१) ड व ग, ३(ग), ४१, ४२(२), ५२(१), ६८(अ) नुसार महाराषर शासन 
अधिसुचना िमाींक एस-३०/०२/२०१३/प्र.ि.२१/एफ-६, दद.२२.०५.२०१३ मध्ये प्रदत्त शक्तीचा वापर 
करुन कायणवाही करण्यात आली आहे. 
(३) या प्रकरणाबाबत कुठल्याही प्रकारची लेखी अथवा तोंडी तिार प्राप्त झालेली नाही. 
(४) नाही. वरील प्रमाण ेतिार प्राप्त न झाल्यामुळे चौकशी करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

गोरेगाव चेि नािा ते आरे िॉलनी (म ांबई) येथ ेउभारण्यात आलेल्या उद्यानाबाबत 
 

(३९)  १२४८६ (१३-०९-२०२०).   श्री.रववांद्र वायिर (जोगेश्वरी पूवम) :   सन्माननीय द ग् धवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
u 

(१) आरेचे सौंदयण अबाधित ठेवण्यासाठी, पयाणवरणाच्या सींरक्षणासाठी स्थाननक जनतेच्या 
व ननसगणप्रेमीींच्या मागणीनुसार आरे प्रशासनाच्या परवानगीन ेशासनाच्या ननिीतून गोरेगाव चेक 
नाका ते आरे कॉलनी (मुींबई) येथ ेदोन उद्यानाींचे काम पूणण करण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर उद्यानाच ेहक्क शासनाकड ेअबाधित ठेवून तत्कालीन मींत्री महोदयाींनी 
काळजीवाहू तत्वावर खाजगी स्वयींसेवी सींस्थाना या उद्यानाींची देखभाल करण्याच्या सूचना आरे 
प्रशासनास ददनाींक २८ ऑगस््, २०१३ रोजी वा त्यासुमारास झालेल्या बैठकीत देवूनही ही उद्याने 
देखभालीसाठी स्वयींसेवी सींस्थाना अद्याप देण्यात आली नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(३) तसेच, सदर उद्यानाींची देखभाल करण्यास सींस्था तयार असल्याचे स्थाननक लोकप्रनतननिीनी 
कळवून देखील प्रशासनान ेपरवानगी न ददल्यान ेसदर उद्यानातील झाड ेव औषिी वनस्पती नष् 
होण्याच्या मागाणवर आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी या सींदभाणत मा. मींत्री महोदयाींना ददनाींक ५ व  ६ 
फेब्रुवारी, २०१३ रोजी वा त्यासुमारास केलेल्या पत्रव् यवहारानुसार शासनान े कोणती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. स तनल िेदार (२०-०९-२०२१) : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही.  
(३) सदर उद्यानामध्ये कोणताही अनुधचत प्रकार घडु नये तसेच सींरक्षणाच्या दृष्ीन ेसदर उद्याने 
बींद ठेवण्यात आलेली आहेत. सदर उद्यानामिील झाडाींची व वनस्पतीींची नसैधगणकररत्या वाढ होत 
असल्यान ेतेथील झाड ेव वनस्पती नष् होण्याच्या मागाणवर आहेत अशी वस्तुजस्थती नाही. 
(४) सदर पत्रव्यवहारास अनसुरुन  दद.२८.८.२०१३ रोजी तत्कालीन मा. मींत्री (पदमु) याींच्या 
अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजजत करण्यात आली होती. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

सौर ऊजाम तनमममती िरणाऱयाांना सबमसडी ममळण्याच्या लाभापासून  
महाराष्र राज्य वांधचत राहील्याबाबत 

 

(४०)  १२७४३ (२४-०९-२०२०).   श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा) :   सन्माननीय ऊजाम मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
u 

(१) इमारती ककीं वा घराींच्या छताींवर ३० ककलोवॅ्  पयतं सौर उजाण ननलमणती करणाऱ्याींना ४० ्क्के 
तर त्यापेक्षा जास्त ननलमणतीसाठी २० ्क्के सबलसडी देण्याची कें द्र शासनाची योजना आहे, हे खरे 
आहे काय, 

 (२) असल्यास, पदहली दोन वषण ही सबलसडी महाऊजाण कीं पनीच्या माध्यमातून ववतररत केली जात 
होती त्यातून राज्यात १२० मेगावॅ्  वीजननलमणती होऊन त्यापो्ी जवळपास २०० को्ीींची सबलसडी 
ही लमळाली मात्र गेल्या वषी या सबलसडी ववतरणाचे काम महाववतरण कीं पनी कड ेसोपववल्यापासून 
सबलसडी लमळणे बींद झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 

 (३) तसेच, ऊजाण ननलमणतीसाठी आवश्यक यींत्रणा कायाणजन्वत करण्यासाठी लागणारे सादहत्य 
महाववतरणने प्राधिकृत केलेल्या वविेत्याींकडूनच खरेदी करावी लागते मात्र महाववतरणाकड ेउक्त 
वविेते उपलब्ि नसल्यान े ऊजाण ननलमणती न झाल्यान े योजनेतींगणत देण्यात येणारी सबलसडी 
लमळाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 

 (४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुषींगान ेसींबधित 
दोषी अधिकाऱ्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 

 (५) तसचे, ऊजाण ननलमणतीसाठी आवश्यक असलेले सादहत्य उपलब्ि करुन देण्याबाबत शासनान े
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
 डॉ. तनततन राऊत (१५-०९-२०२१) : (१) कें द्र शासनाच्या रुफ्ॉप सौर योजना ्प्पा-२ अींतगणत ३ 

ककलोवॅ्  क्षमतेपयतं ४०% व ३ ते १० ककलोवॅ्  क्षमतेपयतं २०% कें द्रीय ववत्त सहाय्य देण्याची 
योजना आहे. 
(२) याआिी रुफ ्ॉप सौर योजना ही ववत्तीय वषण २०१७-१८ व २०१८-१९ साठी कें द्र शासनाने 
महाऊजाणमाफण त राबववण्यास मींजूरी ददली होती.  त्यानुसार राज्यामध्ये महाऊजाणमाफण त एकूण १०५ 
मेगावॅ्  क्षमतेच्या सींयींत्राच्या एकूण १२००० लाभा्यांना मींजूरी ददली.  याकरीता कें द्र शासनाकडून 
रु.१७३ को्ी ननिी मींजूर झाला आहे. त्यापैकी रु.१००.३ को्ी ननिी महाऊजाणस प्राप्त झाला असून 
तो सींबींधित लाभा्यांना ववतरीत करण्यात आला आहे. आता ववत्त वषण २०२०-२१ पासून ही योजना 
प्रथमच महाववतरण कीं पनीकडून राबववण्याच्या कें द्र शासनाच्या सचूना आहेत. महाववतरणद्वारा 
सन २०१९-२० या वषाणकरीता २५ मेगावॅ्  इतक्या क्षमतसे कें द्र शासनाद्वारे मींजूरी देण्यात आली 
होती व सन २०२०-२१ करीता ५०० मेगावॅ् च्या क्षमतेस कें द्र शासनाने मान्यता ददली असून ती 
देशात सवोच्च आहे.   
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(३) रुफ्ॉप सौर योजनेच्या अनुषींगाने कें द्र शासनाच्या मागणदशणक सचुनाींनुसार ववतरण कीं पनीला 
घरगुती ग्राहकाींच्या आवारात सौर ऊजाण यींत्रणा उभारण्याकरीता सौर ऊजाण सींयींत्रणाींचा पुरवठा 
करणे, स्थापना, चाचणी व कायाणन्वयन करण्यासाठी नोंदणीकृत परुवठादाराची नमेणूक करणे 
आवश्यक आहे. त्यानुसार आवश्यक पूवणतयारी करण्याच्या दृष्ीन ेमहाववतरण कीं पनीन ेप्राप्त 
मींजुरीच्या अनुषींगाने कें द्र शासनाच्या मागणदशणक तत्वाींनुसार ननववदा तयार करुन पुढील कायणवाही 
ननयोजजत आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

वपांपरी-धचांचवड व पररसरातील नागररिाांसाठी नवीन प्रादेमशि पररवहन 
ववभागीय िायामलय स रु िरणेबाबत 

 

(४१)  १२८२७ (१६-०९-२०२०).   श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचवड) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
u 

(१) वपींपरी धचींचवड व  दहींजवडी चाकण देहूरोड औद्योधगक पररसरातील वाढती लोकसींख्या व 
वाहनाींची सींख्या लक्षात घेता नागररकाींना वाहन नोंदणी, नवीन ड्रायजव्हींग लायसन्स, वाहनाींचा कर 
भरणे, खाजगी बसेस ररक्षा व वाहतुकीच्या चार चाकी गाड्याींचे परलम् काढण ेइत्यादी ववववि 
कामाींकररता शहरातील फुले नगर सींगम बब्रज ददवेघा् तसेच पुणे ककीं वा बारामती येथील ववभागीय 
कायाणलयात पररवहन ववभागाच्या कामाकरता वारींवार जाव ेलागते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वपींपरी-धचींचवड पररसरातील नागररकाींकररता वपींपरी धचींचवड महानगरपाललका 
के्षत्रात प्रादेलशक पररवहन ववभागाचे कायाणलय सुरू करणे तसेच वपींपरी-धचींचवड शहरात नवीन 
ववभागीय कायाणलय सुरू करण्यासाठी प्रादेलशक पररवहन कायाणलयाच्यावतीने वपींपरी धचींचवड 
महानगरपाललकेकड ेजागा उपलब्ि करून देण्याची मागणी करण्यात आली होती, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी वपींपरी-धचींचवड शहरात नवीन प्रादेलशक पररवहन ववभागीय 
कायाणलयासाठी जागा उपलब्ि होण ेतसेच पररसरातील नागररकाींच्या लशकाऊ वाहन परवाना कें द्राच े
ववकें द्रीकरण करणेबाबत शासनस्तरावर कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
अॅड. अतनल परब (१०-०७-२०२१) : (१) नाही. 
वाहन नोंदणी, नवीन अनुज्ञप्ती, वाहनाींचा कर भरणे,खाजगी बसेस, ररक्षा व चार चाकी वाहनाींच े
वाहतूक परवान े इ. सींबींधित सवण काम े उप प्रादेलशक पररवहन कायाणलय, वपींपरी-धचींचवड येथ े
करण्यात येतात. 
(२) वपींपरी-धचींचवड के्षत्रासाठी सद्यजस्थतीत उप प्रादेलशक पररवहन कायाणलय, वपींपरी-धचींचवड हे 
स्वतःच्या कायाणलयीन इमारतीमध्ये सुरू आहे. सदर कायाणलयासाठीचा ब्रेक ्ेस्् रॅक 
दद.०१.११.२०१७ रोजी कायाणन्वीत झाला असून वाहनाींची वाढती वाहनसींख्या ववचारात घेऊन 
अनतररक्त ब्रेक ्ेस्् रॅक व  वाहन तपासणी कें द्र स्थापन करण्यासाठी शासन ज्ञापन 
दद.१९.०३.२०२० अन्वये मौजे धचखली ता. हवेली जज. पुणे येथील ग् ि.५३९ मिील पेठ ि.१३ 
मिील ४.०० हेक््र जमीन प्रदान केली आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
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प णे येथील अप्पर िामगार आय क्त िायामलयातील मशपाई आणण  
मलवपि भरती मध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत 

 
 

(४२)  १२९५६ (१७-०९-२०२०).   श्री.स तनल िाांबळे (प णे िॅन्टोन् मेंट) :   सन्माननीय िामगार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) पुणे येथील अप्पर कामगार आयुक्त कायाणलयाने ललवपक आणण लशपाई पदाच्या भरती 
प्रकियेसाठी नेमलेल्या सींस्थेनचे उत्तरपबत्रकेत खाडाखोड करून उमदेवाराच्या ननकालात फेरफार 
केल्याची घ्ना माहे जनू, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर सींस्थेने आधथणक प्रलोभनाला बळी पडून ननयमाींना बगल देऊन भरती 
प्रकियेतील िमाींक एक आणण दोन उमेदवाराच्या उत्तरपबत्रकेत खाडाखोड व ननकालात फेरफार केला 
असून, यामुळे दोन उमेदवाराींना शासकीय सेवेपासनू वींधचत रहावे लागले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
त्यानुषींगान ेसींस्थेववरुद्ि कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री.हसन म श्रीर् (१६-०९-२०२१) :  (१) लशपाई पदावर ननवड न झालेल्या २ उमेदवाराींनी 
मा.महाराषर प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुींबई येथ े दाखल केलेल्या अजाणच्या अनुषींगान े
मा.न्यायाधिकरणाने ददलेल्या आदेशानूसार त्याींच्या मुळ उत्तरपबत्रकाींची न्यायसहाय्यक वैज्ञाननक 
प्रयोगशाळा सींचालनालय,मुींबई याींचकेडून तपासणी करण्यात आली. त्याींनी ददलेल्या दद.१/१०/२०१९ 
रोजीच्या अहवालानसूार या २ मळु पबत्रकेमध्ये फेरफार झाल्याच ेननदशणनास आले आहे. 

(२) व (३) अपर कामगार आयुक्त, पुणे या प्रादेलशक ववभागाची ग् क व ग् ड सींवगाणतील ररक्त 
पदाींची भरती प्रकिया पार पाडण्यासाठी ननवड करण्यात आलेल्या म.े एक्झॉन ऑ्ोमेशन प्रा.लल., 
मुींबई या सींस्थचेे सींचालक प्रसाद बाींददवडकेर व सींस्थेचे कमणचारी आनींद काळे व इतर अनोळखी 
व्यक्ती याींचेववरुध्द अपर कामगार आयुक्त, पुणे याींनी दद.२३/०६/२०२० रोजी खडकी पोलीस 
स््ेशन, पुणे येथे भारतीय दींड सींदहता १८६० चे कलम ४६५,४६७,४६८,४७१,४१९,४२०,३४ अन्वये 
(प्रथम खबर ि.०२७१) एफ.आय.आर. दाखल करण्यात आला असनु पोलीस तपास सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उदभवत नाही. 

___________ 
 

 

उस्मानाबाद जजल्हाधधिारी िायामलयातील दमलत वस्ती योजनेतील गैरव्यवहाराबाबत 
 

(४३)  १२९६७ (१६-०७-२०२०).   श्री.स तनल िाांबळे (प णे िॅन्टोन् मेंट) :   सन्माननीय नगर 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
u 

(१) उस्मानाबाद जजल्हाधिकारी कायाणलयात दललत वस्तीयोजनेत साडनेऊ को्ीीं रुपयाींचा 
गैरव्यवहार झाल्याचे माहे जून, २०२० मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, जजल्ह्यातील नगरपाललकाींच्या ववकासासाठी आलेला ननिी परस्पर जजल्हाधिकारी 
कायाणलयाअींतगणत असलेल्या जजल्हा प्रशासन अधिकाऱ्याने ठेकेदाराींशी सींगनमत करुन परस्पर खचण 
केला, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, शासनान ेया प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय, चौकशीनुसार काय आढळून आले, 
त्यानुसार दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 

श्री. एिनाथ मशांदे (०५-०८-२०२१) : (१) उस्मानाबाद जजल्हा वावषणक योजनेअींतगणत सन २०१८-१९ 
व सन २०१९-२० या वषाणतील जजल्हा ननयोजन सलमतीमाफण त नगर ववकास शाखेस प्राप्त ननिीच्या 
ववननयोगात गैरव्यवहार झाल्याच ेजानेवारी, २०२० च्या सुमारास ननदशणनास आलेले आहे. 
(२) होय. 
(३) अपर ववभागीय आयुक्त-१, औरींगाबाद याींच ेअध्यक्षतेखालील सलमतीचा अहवाल ववभागीय 
आयुक्त, औरींगाबाद याींना प्राप्त झालेला आहे. 
   सदर सलमतीच्या अहवालानुसार चौकशीतील मुद्द्याींच्या अनुषींगान ेदोषी असणाऱ्या ववरुद्ि 
आनींदनगर पोलीस स््ेशन, उस्मानाबाद येथे गुन्हे नोंद करण्यात आलेले आहेत. 
(४) प्रश्न उदभवत नाही. 

___________ 
 

 

उच्च व तांत्र मशक्षण देणा-या महाववद्यालयातील ववद्यार्थयाांना सन २०१९-२०२० या वर्ामची 
मशष्यवतृ्ती अद्याप न ममळाल्याबाबत 

 

(४४)  १३२५१ (१५-०८-२०२०).   श्री.ददपि चव्हाण (र्लटण) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
u 

(१) राज्यातील अलभयाींबत्रकी, औषिननमाणण शाळा, तींत्रननकेतन हॉ्ेल व्यवस्थापन या ताींबत्रक 
अभ्यासिमाींतील ववद्या्यांसाठी शासनाने “डीबी्ी” (डायरेक्् फीं ड रान्सफर) याद्वारे लशषयवतृ्तीचा 
लाभ लमळण्याबाबतची योजना लागू केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाववद्यालयाींमाफण त अजण प्रकिया पूणण करुनही सन २०१९-२०२० या वषीची 
लशषयवतृ्तीची रक्कम ववद्या्यांना अद्याप लमळाली नसल्याचे ददनाींक ९ जून, २०२० रोजी वा 
त्यासुमारास ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, व त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुसार ववद्या्यांना मागील वषाणच्या लशषयवतृ्तीचा लाभ देण्याबाबत कोणती कायणवाही केली 
आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 

श्री. उदय सामांत (१६-०९-२०२१): (१) होय. 
“राजषी छत्रपती शाहू महाराज लशक्षण शुल्क लशषयवतृ्ती योजना” या नावान ेही योजना कायाणन्वीत 
केलेली आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
तींत्रलशक्षण सींचालनालयाींतगणत येणाऱ्या ववववि अभ्यासिमाींकरीता लशषयवतृ्तीसाठी पात्र ठरलेल्या 
शैक्षणणक वषण २०१९-२०२० मिील ६३३ ववद्या्यांना लशषयवतृ्तीचा पदहला व दसुऱ्या हप्त्याची तर 
४५०११ ववद्या्यांना लशषयवतृ्तीच्या दसुऱ्या हप्त्याची रक्कम, पुरेशी तरतूद उपलब्ि नसल्याच्या 
कारणास्तव देता आली नसल्याच ेननदशणनास आले आहे. 
(३) या ववद्या्यांची शैक्षणणक वषण २०१९-२०२० मिील प्रलींबबत थकबाकीची रु.७७.३५ को्ी इतकी 
रक्कम चाल ूआधथणक वषाणच्या मींजूर तरतूदीतून देण्याबाबत दद.२६ ऑगस््, २०२० रोजी आदेश 
ननगणलमत केले आहेत. 
(४) प्रश्न उदभवत नाही. 

___________ 
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टाळेबांदीच्या िाळात किरिोळ बाजारात ग्राहिाांची आधथमि लूट व र्सवणूि होत असल्याबाबत 
 
 

(४५)  १३३८८ (२०-०९-२०२०).   श्री.स तनल प्रभू (ददांडोशी) :  सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई, ठाणे व आसपासच्या उपनगराींना ए.पी.एम.सी. माके्मिनू भाजीपाल्यासह 
जीवनावश्यक वस्तुींचा पुरवठा सुरु असतानाही ्ाळेबींदीच ेकारण साींगून ककरकोळ बाजारात वस्त ु
जादा दरान ेववकून ग्राहकाींची आधथणक लू् व फसवणूक करण्यात येत असल्याच ेददनाींक २३ म,े 
२०२० रोजी वा त्यासुमारास ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वाशी येथील ए.पी.एम.सी. माके्मध्ये १२ रुपये प्रनत ककलो दराने लमळणारा काींदा 
२५ ते ३० रुपये चढ्या दरान ेवविी करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ्ाळेबींदीच्या काळात ग्राहक व जनतेची होत असलेली आधथणक लू् व शोषण 
रोखण्यासाठी शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 

श्री. शामराव ऊर्म  बाळासाहेब पाटील (१४-०९-२०२१) : (१) व (२) महाराषर कृवष उत्पन्न पणन 
(ववकास व ववननयमन), अधिननयम, १९६३ मध्ये दद.०५ जुलै, २०१६ रोजीपासून सुिारणा केली 
असून, भाजीपाला व फळाींच्या बाबतीत राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार सलमत्याींचे कायणके्षत्र बाजार 
आवारापुरते मयाणददत करण्यात आले आहे. ककरकोळ बाजारात भाजीपाला व फळे जादा दरान ेवविी 
केल्याबाबतची कोणतीही तिार मुींबई, ठाणे व आसपासच्या बाजार सलमत्याींकड ेप्राप्त झालेली 
नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उदभवत नाही. 

___________ 
 
 

डी.एड आणण बी.एड असलेल्या मशक्षिाांना अजून एि अततररक्त पात्रता पररक्षा 
(TET \ CET ) पास िरण्याबाबत 

(४६)  १३५६६ (१८-०७-२०२०).   डॉ.भारती लव्हेिर (वसोवा) :  सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात लशक्षण ववभागान ेडी. एड आणण बी . एड असलेल्या लशक्षकाींना अजून एक अनतररक्त 
लशक्षक पात्रता पररक्षा (TET \ CET ) पास करण्यासाठी ददनाींक ३१ माचण, २०१९ रोजीची 
शेव्चीसींिी ददली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ददनाींक १ जानेवारी, २०२० पासून ज्याींनी (TET \ CET ) पररक्षा पास नाही केली 
त्याींची सेवा समाप्त करणे तसेच त्याींचे वेतन बींद करण्यासाठी आदेलशत केले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल् यास, सदर शासन ननणणयामुळे अनके लशक्षक बेरोजगार होऊन त्याींच्यावर उपासमारीची 
वेळ येणार असल्यामळेु सदर आदेशाला मुदत वाढवनू देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा. वर्ाम गायिवाड (२०-०९-२०२१) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
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(३) व (४) दद. ०६ म,े २०१९ च्या अिणशासकीय पत्रान्वये  लशक्षक पात्रता परीक्षा, पात्र होण्यासाठी 
मुदतवाढ देण्याची ववनींती कें द्रीय मानव सींसािन ववकास मींत्रालय, नवी ददल्ली याींना करण्यात 
आली होती. तथावप, सदर ववनींती अमान्य करण्यात आली. 

___________ 
 
 

साांगली जजल्ह्यातील राजेवाडी (म्हसवड) तलावाचा जजहे िाठापूर 
मसांचन योजनेमध्ये समावशे िरणेबाबत 

 (४७)  १३६२१ (१०-०९-२०२०).   श्री.अतनल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

u 

(१) साींगली जजल्ह्यातील राजेवाडी (म्हसवड) तलावाचा जजहे काठापूर योजनेमध्ये समावशे 
करण्याबाबत शासन ववचारािीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर  तलावाचा जजहे काठापूर योजनेमध्ये समावेश केल्यास पररसरातील 
आ्पाडी साींगोला तालुक्यातील शतेकऱ्याींना फायदा होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राजेवाडी (म्हसवड) तलावाचा जजहे काठापूर योजनेमध्ये तातडीने समावशे 
करणेबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. जयांत पाटील (१२-०७-२०२१) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) राजेवाडी (म्हसवड) तलावाचा जजहे कठापूर योजने मध्ये समावेश करण्यासाठी आवश्यक 
मादहती के्षबत्रय स्तरावरून प्राप्त करण्याच ेप्रकरण कायणवाहीत असनू त्यानुसार सदर प्रकरणी 
आवश्यक कायणवाही करण्यात येईल. तथावप दद.०८/०३/२०१९ च्या पत्रान्वये पाण्याच्या 
उपलब्ितेनुसार राजेवाडी तलावात पाणी सोडण्यासाठी जजहे कठापूर प्रकल्पाच े मींजूर पाणी 
वापराच्या मयाणदेत पुढील आदेशापयतं शासनाची तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उदभवत नाही. 

___________ 
 

िोव्हीड रुग्णाांना देण्यात येणाऱया रेमडमेसवीर इांजेक्शनाचा िाळा बाजार होत असल्याबाबत 
 

(४८)  १३८७७ (१९-०७-२०२०).   श्री.अबू आजमी (मानखूदम मशवाजीनगर), श्रीमती याममनी 
यशवांत जाधव (भायखळा), डॉ.भारती लव्हेिर (वसोवा), श्री.राहूल ि ल (दौंड), िॅप्टन आर. सेल्वन 
(सायन-िोळीवाडा), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पूवम) :   सन्माननीय अन्न व और्ध प्रशासन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोव्हीड रुग्णाींसाठी प्रभावी ठरणाऱ्या रेमडलेसवीर इींजेक्शनाचा मोठ्या प्रमाणात काळा बाजार 
सुरु असल्याचे ददनाींक १० जुल,ै २०२०  रोजी वा त्यासमुारास ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या इींजेक्शनची १० प् अधिक दराने वविी होत असनू ते सध्या काळ्या बाजारात 
३० ते ४० हजार रुपये ककीं मतीने ववकले जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
त्यानुसार या इींजेक्शनचा काळा बाजार करणाऱ्याींवर शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची सवणसािारण कारणे कोणती ? 
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डॉ. राजेंद्र मशांगणे (१६-०९-२०२१) : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. 
(३) सदर कालाविीमध्ये ठाणे कायाणलयाींतगणत लमरारोड येथ ेसदरची घ्ना ननदशणनास आली होती. 
ज्यामध्ये सदर औषिाींचे ४ व्हायल आढळल्या होत्या. त्याबाबत पोललस व प्रशासनामाफण त त्वरीत 
कारवाई घेण्यात आली आहे. 
सदर औषिाींची छापलेली ककीं मत रु. ५४००/- प्रनत व्हायल असून, त्याची वविी रु.२०,०००/- इतक्या 
ककमतीत केल्याच ेप्रशासन व पोललसाींच्या सींयुक्त कारवाई वळेी ननदशणनास आले. 
सदर प्रकरणी प्रशासनामाफण त एफ.आय.आर. ि. ०१६६ दद. १०.०७.२०२०  लमरारोड पोललस स््ेशन 
येथे दाखल केला असनू ३ आरोपी ववरुध्द गुन्हा नोंदववण्यात आला आहे. पोललसाींमाफण त पुढील 
तपास सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उदभवत नाही. 

___________ 
 
 

सन २०१५ चे रब्बी हंगामातील अनुदान ममळण्याबाबत 
 

(४९)  २७१५४ (०६-०५-२०२१).   श्री.आशुतोष काळे (कोपरगाव) :  सन्माननीय मदत व 
पुनववसन मंत्री पुढील गोष्ट्टीुंचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात सन २०१५ मध्ये रब्बी हुंगामातील वपकाुंचे नुकसान झालेल्या नुकसानग्रस्त 
शेतकऱयाुंना वपकाुंची अुंनतम आर्ेवारी पन्नास पैशापेक्षा कमी असल्यान ेनुकसान भरपाई िेण्यात 
यावी अशी शासनान ेननर्णयानुसार नुकसान भरपाई जाहीर करण्यात आली, हे खरे आहे काय 

(२) असल्यास, उक्त शासन ननर्णयानुसार शेतकऱयाुंना नुकसान भरपाई िेण्यात आली पुंरत ु
कोपरगाव तालुक्यातील शेतकऱयाुंना पीकववमा तसेच अुंनतम आरे्वारीनुसार नुकसान भरपाई 
िेण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिरहु प्रकरर्ी शासनान े चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुषुंगान े
कोपरगावातील सन २०१५ मधील नुकसानग्रस्त शेतकऱयाुंना अुंनतम आरे्वारीनुसार नुकसानभरपाई 
िेण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलुंबाची काररे् काय आहेत ? 

श्री. ववजय वडटे्टीवार (१३-०९-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे. सन २०१५-१६ च्या रब्बी हुंगामात 
दि. २७.०४.२०१६ च्या शासन ननर्णयान्वये सोलापूर व अहमिनगर जजल््यात िषु्ट्काळ घोवषत 
केलेल्या १९९१ गावाुंतील िषु्ट्काळामळेु बाचधत शेतकऱयाुंना महसलू व वन ववभाग शासन ननर्णय 
दि. २९.१२.२०१६ रोजीच्या शासन ननर्णयानुसार मितीच ेवाटप करण्यात आलेले आहे. 
(२) व (३) शासन ननर्णय दि. २९.१२.२०१६ मधील अनुिानाच्या ननकषामध्ये कोपरगाुंव तालुका 
बसत नसल्यान ेया तालुक्यातील शेतकऱयाुंना मित िेय झाली नाही. 
(४) प्रर्शन उद्भवत नाही. 

___________ 
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 आददवासी ववकास महामंडळाकडून शेतकऱयांच्या भात ववक्रीचे पैसे अद्याप ममळाले नसल्याबाबत 
 

 (५०)  २७६०८ (१५-०६-२०२१).   श्री.ददपक चव्हाण (फलटण), श्री.अननल पाटील (अमळनेर), 
श्री.यशवंत मान े (मोहोळ), श्री.दौलत दरोडा (शहापूर), श्रीमती सुमन पाटील (तासगाव - 
कवठेमहांकाळ), श्री.अशोक पवार (मशरुर), श्री.रोदहत पवार (कजवत जामखेड), श्री.सुननल भुसारा 
(ववक्रमगड), श्री.सुननल शेळके (मावळ), श्री.ननलेश लंके (पारनेर), श्री.बाळासाहेब आजब े(आष्टी), 
श्री.ववनोद ननकोले (डहाणू), श्री.दहतेंद्र ठाकूर (वसई), श्री.क्षितीज ठाकूर (नालासोपारा), श्री.राजेश 
रघुनाथ पाटील (बोईसर), श्री.कालीदास कोळंबकर (वडाळा) :  सन्माननीय आददवासी ववकास 
मंत्री पुढील गोष्ट्टीुंचा खुलासा करतील काय :- 

 (१)  मौज ेखाननवली, गोऱहे, पोशरेी, परळी, खैरे-आुंबबवली, गुहीर, कळुंभ,े माननवली व गारगाुंव 
(ता.वाडा, जज.पालघर) येथील भात खरेिी कें द्रावर शेतकऱयाुंनी ववक्री केलेल्या भाताची आदिवासी 
ववकास महामुंडळाकडून सुमारे १६ कोटी २८ लाख १३ हजार ४२२ रुपये इतकी रक्कम िेय असून 
गत िोन मदहन्याुंपासून अद्यापही त्याुंना रक्कम शमळाली नसल्याच ेमाहे माचण, २०२१ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त रक्कम न शमळाल्यान ेसेवा सहकारी सोसायटयाुंकडून घेतलेले कजण फेडण्यास 
शेतकऱयाुंना अडचर् ननमाणर् होत असल्याच े दिनाुंक १९ माचण, २०२१ रोजी वा त्यासुमारास 
ननिशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनान ेचौकशी करुन सुंबुंचधत शेतकऱयाुंना भात ववक्रीचे पैसे 
आदिवासी ववकास महामुंडळाकडून शमळण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलुंबाची काररे् काय आहेत ? 
 

 
अॅड. के.सी.पाडवी (२५-०८-२०२१) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) आधारभतू ककुं मत खरेिी योजनेंतगणत आदिवासी उपयोजना के्षत्रात प्रािेशशक कायाणलय, 
जव्हार अुंतगणत उप प्रािेशशक कायाणलय, मोखाडा अुंतगणत एकूर् ४४९ शतेकऱयाुंकडून वजन 
१४,६८३.८० जक्वुंटल धानाच ेरक्कम रु.२.६९ कोटी इतकी रक्कम धान ववक्री करर्ाऱया शेतकऱयाुंना 
त्याुंच्या बँक खात्यात ऑनलाईन पध्ितीन ेजमा करण्याुंत आली आहे. त्यामुळे चौकशीचा प्रर्शन 
उद्भवत नाही.   
(४) प्रर्शन उद्भवत नाही. 

___________ 
ववधान भवन :  राजेन्द्र भागवत 
म ांबई.  प्रधान सधचव, 

महाराष्र ववधानसभा. 
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